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มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากศาสตราจารย์พิเศษ	
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นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	13	เรื่อง	“รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก	
สู่การปรับตัวของอุดมศึกษาไทย”	จึงได้รวมถ้อยคำาจัดทำาเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้น	
เพื่อเป็นที่ระลึกในงานแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	
โอสถานนท์	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้เท่าทันในการปรับตัวของ	
บุคลากรในแวดวงการอุดมศึกษาต่อการเปล่ียนแปลงไปของโลก	ซ่ึงศาสตราจารย์พิเศษ	
ดร.สุรเกียรติ์	เสถียรไทย	ได้กล่าวไว้เป็นแนวทาง

มหาวทิยาลยัมหดิลเชือ่มัน่วา่หนงัสอืเลม่นีจ้ะใหค้วามรู้	แนวคดิ	มมุมอง
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ต้องมีความเข้าใจและมีความกล้าที่จะเปลี่ยน	และต้องสร้าง	Collective	Leadership		
ให้ได้	 เพื่อร่วมกันเดินไปข้างหน้า	 ให้เกิดความเปล่ียนแปลง	 เพื่อประเทศชาติ	
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กราบเรียน		 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.สุรเกียรติ์	เสถียรไทย	อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการตา่งประเทศ	ทา่นอธกิารบด	ีผูบ้ริหาร	
และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
นาม	“มหิดล”	ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย	ในวันที่	2	มีนาคม	พุทธศักราช	2512	
ปัจจุบันได้เวียนมาบรรจบเป็นปีที่	55	ของวันพระราชทานนาม	และนับเป็นปีที่	136	
มหาวทิยาลยัมหิดล	จงึจดัใหม้กีารแสดงปาฐกถาเกียรตยิศศาสตราจารย์	นายแพทย์
ชชัวาล	โอสถานนท์	ซึง่ในปีนีเ้ป็นครัง้ที	่13	โดยมีวัตถปุระสงคเ์พือ่เปน็การนอ้มรำาลกึ
ถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม	“มหาวิทยาลัยมหิดล”	
และได้ร่วมรำาลึกถึงศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล	

ในโอกาสนี้	ขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	กล่าว
เปิดงานและกล่าวแนะนำาองค์ปาฐกต่อไป
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คำากล่าวเปิดงานแสดงปาฐกถา 
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กราบเรียน		 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.สุรเกียรติ์	เสถียรไทย	อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	และท่านผู้มีเกียรติ	
ที่เคารพทุกท่าน

ตลอดระยะเวลา	55	ปี	ที่มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ	
ท่ีพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	พระราชทานนามาภิไธยในสมเด็จพระ	
มหิตลาธเิบศร	อดลุยเดชวกิรม	พระบรมราชชนก	มหาวทิยาลยัมหดิลไดม้กีารพฒันา
ในหลากหลายรูปแบบ	เพื่อประโยชน์ต่อแผ่นดิน	ดังที่มหาวิทยาลัยมหิดล	มีปณิธาน
ว่า	“ปัญญาของแผ่นดิน”	

ในวันที่	2	มีนาคม	พุทธศักราช	2567	นี้	มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดแสดง
ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	เพื่อเป็นการระลึก	
ถึงคุณงามความดีของท่าน	ที่ได้เคยดำารงตำาแหน่งเป็นอธิการบดี	และในปีนี้	
ผมในนามของมหาวทิยาลยัมหดิล	รูส้กึมคีวามยนิดเีปน็อย่างย่ิงทีศ่าสตราจารย์พเิศษ	
ดร.สุรเกียรติ์	 เสถียรไทย	อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	
การต่างประเทศ	ได้ให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาเกียรติยศฯ	ในหัวข้อเรื่อง	“รู้เท่าทัน	
การเปลี่ยนแปลงของโลก	สู่การปรับตัวของอุดมศึกษาไทย”	ผมขอแนะนำาประวัติ	
ของท่านโดยสังเขป	ดังนี้
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ประวัติองค์ปาฐก
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ประวัติการศึกษา

ท่านจบปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยม	รางวัลเหรียญทอง	
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโทด้านกฎหมาย	การเมือง	และเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ	จากโรงเรียนกฎหมายและการทูตเฟลตเชอร์	(The	Fletcher	School	
of	Law	and	Diplomacy)	ปริญญาโทและปริญญาเอกทางนิติศาสตร์	จาก	Harvard	
Law	School

ทางด้านวิชาการ

ทา่นเปน็ผูร้เิริม่การเรยีนการสอนวชิากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	
ทีค่ณะนติศิาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	เปน็ครัง้แรกในประเทศ	ริเร่ิมการทำาวิจัย
สหสาขาระหว่างกฎหมายและศาสตร์ต่างๆ	เพ่ือลดปัญหากฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาประเทศ	จนนำาไปสู่การจัดตั้งศูนย์วิชากฎหมายและการพัฒนาที่คณะ
นิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์	โฆวิไลกูล

ทา่นได้รบัโปรดเกลา้ฯ	แตง่ตัง้เป็นศาสตราจารย์พิเศษ	สาขาวิชานติิศาสตร์	
คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ท่านเคยดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะ
นิติศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
และยังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย	เป็นที่ปรึกษาขององค์กรสำาคัญๆ	ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	รวมถึงเคยดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีสำาคัญ	ได้แก่	รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงการคลงั	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ	รองนายกรัฐมนตรี
ทีก่ำากับดูแลกระทรวงการตา่งประเทศ	กระทรวงศกึษาธกิาร	และกระทรวงวฒันธรรม

ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำาคัญทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ	ดังนี้
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ในประเทศไทย

พ.ศ.	2544		 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ เชิดชูยิ่งช้างเผือก	ชั้นสูงสุด	
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	(ม.ป.ช.)

พ.ศ.	2539	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย	ชั้นสูงสุด	
มหาวชิรมงกุฎ	(ม.ว.ม.)

พ.ศ.	2546		 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์	ช้ันท่ี	1	
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์	(ป.ภ.)

พ.ศ.	2547		 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า	ชั้นที่	3	ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ	
(ต.จ.ว.)

พ.ศ.	2547		 เหรียญลูกเสือสดุดี	ชั้นที่	1
พ.ศ.	2551		 เหรียญกาชาดสมนาคุณ	ชั้นที่	1	(เหรียญทอง)
พ.ศ.	2562		 เหรียญกาชาดสรรเสริญ

ต่างประเทศ

กัมพูชา	:	 เครื่องอิสริยยศลำาดับสหไมตรี	ชั้นที่	2
บรูไน	:	 เครื่องอิสริยาภรณ์เสรี	ปาดูกา	มาห์โกตาบรูไน	ชั้นที่	1
สวีเดน	:	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาวขั้วโลก	ชั้นที่	1
เนเธอร์แลนด์	:	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ออเรนจ์-นัสเซา	ชั้นที่	1
บาห์เรน	:	 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์กษัตริย์ฮาหมัดแห่งยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา	ช้ันท่ี	1
ฟิลิปปินส์	:	 เหรียญแห่งความสำาเร็จของรัฐสภา

ตำาแหน่งปัจจุบัน

ทา่นเปน็ประธานคณะมนตรเีพือ่สนัตภิาพและความปรองดองแหง่เอเชยี	
(Asian	Peace	and	Reconciliation	Council	 (APRC))	และรองประธานที่ปรึกษา	
และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย
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ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 13
งาน 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง 
“รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

สู่การปรับตัวของอุดมศึกษาไทย”

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
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เรียนท่านศาสตราจารย์	นายแพทย์บรรจง	มไหสวริยะ	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล	ท่านรองอธิการบดี	ท่านสมาชิกวุฒิสภา	ท่านรองอธิการบดี	
หลายๆ	ท่าน	 โดยเฉพาะท่านศาสตราจารย์	ดร.	นายแพทย์ภัทรชัย	 กีรติสิน	
ท่านคณาจารย์	และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ	นิสิต	นักศึกษาที่รักทุกท่าน	ผมมี	
ความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาปาฐกถาเกียรติยศ	
ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	13	ในวันนี้	นับเป็นเกียรติ	
เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร		
อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	และต่อท่านศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล		
โอสถานนท์	ร่วมกับทุกท่านในวันนี้	ก็เห็นหลายท่านที่คุ้นๆ	หน้ากันอยู่	ท่าน	
ศาสตราจารย์	ดร.สุพจน์	เตชวรสินสกุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์	
มหาวิทยาลัย	ก็ยังมีเวลาท่ามกลางภารกิจที่รัดตัว	มาร่วมฟังกันในวันนี้ด้วย

หัวข้อที่ ได้รับมอบหมายในเวลานี้ ก็ คือเรื่อง	การรู้ เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของโลก เข้าสู่การปรับตัวของอุดมศึกษาไทย	หลายท่านก็เป็น	
ผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้ว	ผมขอร่วมชวนคิดในประเด็นต่างๆ	ที่อาจจะฝากพวกเราทุกคน		
ท้ังท่ีเป็นชาวมหิดล	และชาวมหาวิทยาลัยอื่นๆ	ทั่วประเทศ	และนักศึกษาด้วย	
ช่วยกันคิดต่อ	
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โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน	ในช่วงกว่า	5	ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก	อะไร	
ท่ีถือว่าโลกเปลี่ยนและสังคมเปลี่ยน	มีรายละเอียดมาก	แต่ผมขอไปอย่างเร็วๆ	
สิ่งแรกคือสิ่งที่ผมเรียกว่า	Global	Mega	Trend	ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกท่านคุ้นเคยอยู่แล้ว	
คือแนวโน้มใหญ่ของโลก	ที่เรียกว่าเป็นแนวโน้มใหญ่ของโลกเพราะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยประเทศเดียว	แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในเอเชีย	แอฟริกา	
ลาตินอเมริกา	ประเทศในแปซิฟิก	แต่เรามาดูเฉพาะแค่ในเอเชีย

Global Mega Trend	อันแรก	คือ	Aged Society	ซึ่งท่านที่เป็นสมาชิก
ของประชาคมมหิดลก็จะรู้จักเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว	เราไม่ใช่เป็น	Aging	Society	แต่เป็น	
Aged	Society	แล้ว	เป็นสังคมผู้สูงอายุ	ซึ่งถ้าดูเฉพาะแค่ในเอเชีย	ประเทศที่เข้าสู่
สังคมสูงอายุมี	4	ประเทศ	คือ	จีน	ไทย	สิงคโปร์	และญี่ปุ่น	ถ้าท่านดู	4	ประเทศนี้		
ประเทศจีนประเทศเดียวก็พันกว่าล้านคน	ถือเป็น	Global	Mega	Trend	ได้	ในขณะ
ที่เมียนมา	ลาว	เวียดนาม	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	เป็น	Young	Society		
ที่มาเลเซียเป็นสังคมคนหนุ่มคนสาว	ซึ่งอันนี้ก็มีผลกระทบหลายอย่าง	เพราะฉะนั้น	
ถ้าท่านท่ีทำางานทางด้านเศรษฐศาสตร์	บริหารธุรกิจมาก็จะบอกว่า	Economies	of	
Scale	ของประเทศไทยไม่ใช่	70	ล้านคน	เพราะมีคนสูงอายุเยอะมาก	เพราะฉะนั้น	
เวลาเขามองขึ้นมาว่าจะมาลงทุนเทียบกัน	 เป็นประเด็นหน่ึงที่น่าคิด	ระหว่าง	
ไทยกับเวียดนาม	เวียดนามเป็นสังคมคนอายุน้อย	มีอยู่เกือบ	100	ล้านคน	คนที่
มีอำานาจในการซื้อ	กล้าลงทุน	กล้าจับจ่ายใช้สอย	กล้าทำางาน	ก็ขึ้นไป	90	ล้านคน	
แต่เขาบอกว่าคนที่สูงอายุไม่ค่อยชอบใช้สตางค์	ชอบเก็บสตางค์	เพราะฉะนั้นเรา
ก็จะลงทุนใน	Fixed	income	ค่อนข้างมาก	ในพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างมาก	ส่วน
ของ	Capital	goods	ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องโควิด	การนำาเข้าสินค้าทุนก็ลดลง	เพราะว่า	
การลงทุนของประเทศไทยลดลง	ตลาดของประเทศไทย	Economies	of	Scale	
จริงๆ	ก็ไม่ใช่	70	ล้านคน	อาจจะ	50	ล้านคนด้วยซ้ำาไป	ขนาดตลาดก็เล็กลง	
เพราะฉะนั้น	Aged	Society	ก็จะมีผลกระทบต่ออะไรหลายๆ	อย่างที่เกี่ยวเนื่องกับ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ	ประเทศเหลา่นีจ้ะเนน้ธรุกจิในเรือ่ง	Wellness	มากขึน้	และเรา	
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จะเห็นว่าในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	อะไรที่เกี่ยวกับ	Wellness	กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ	
สุขภาพ	ทั้งมองเห็น	ทั้งมองไม่เห็น	ทั้งผู้ชาย	ผู้หญิงก็เหมือนกัน	เรื่องการชะลอวัย	
ทั้งหลาย	ผมดำา	ครีมหน้าเด้งอะไรก็ซื้อกันหมด	รีสอร์ตต่างๆ	เวลานี้ก็มีกิจกรรม	
การเดินจงกรม	มีสำานักในการรักษาจิตใจ	น้ำาที่ใช้ดื่มกันก็มีโฆษณาว่า	น้ำาชนิดนี้	
ดื่มเข้าไปโมเลกุลจะวางตัวอย่างไร	มี	Organic	food	อะไรทั้งหลาย	ซึ่งก็ทำาให้สาขา	
วิชาต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นวิศวะ	วิทยาศาสตร์	แพทย์	เภสัช	รวมถึงเร่ืองนิติศาสตร์		
ก็เข้ามารวมกันเพื่อจะได้เดินไปสู่สังคมท่ีเน้นเรื่อง	Wellness	แต่ขณะเดียวกัน	
ก็มปัีญหาเรือ่งประชากร	ประชากรทีอ่ายมุากขึน้	แตว่า่เขายงัเข้มแข็งอยู่	ยังไมแ่ก	่ยังม	ี
สติปัญญาที่ดี	ยังอยากจะทำางานอยู่	แต่เขาอาจจะตกเทรนด์ของเทคโนโลยีในช่วงที	่
ผ่านมา	จะ	Reskill,	Upskill	คนเหล่านี้อย่างไร	เพิ่มทักษะ	ปรับทักษะ	ให้ทักษะใหม่	
ไมใ่ชเ่ฉพาะคนท่ีอยูใ่นวยัแรงงานเทา่นัน้	ทีส่งิคโปรบ์อกเลยว่าคนทีอ่ายุเกนิ	60	แลว้
แตย่งัแข็งแรงอยู	่อยากทำางาน	ขาดความรูด้า้นอะไรบา้ง	ขาดความรูเ้ร่ือง	Internet	of	
Things	ขาดความรูเ้รือ่งปัญญาประดษิฐ์	(Artificial	intelligence)	ปจัจบุนันีอ้าจจะต้อง
พูดถึง	ChatGPT,	News	generative	AI	ขาดความรู้เรื่อง	Mechatronics	ในสิงคโปร์	
จงึดึงมหาวทิยาลยัตา่งๆ	เขา้มา	จดัอบรมให	้short	courses	เปน็เวลา	6	เดอืน	8	เดอืน	
หรือ	1	ปี	หากใครเข้ามาร่วมแถมสตางค์ให้ด้วยเดือนละ	500	เหรียญ	วิธีนี้เป็นการ	
แก้ปัญหาแบบคนมีสตางค์	ในจีนก็กำาหนดนโยบายชัดเจน	เรียกว่า	Silver	Hair		
Economy	ผมสเีงนิไมเ่รยีกว่าคนแก่	จะให้มีการเขา้ถึงการบริการทางการแพทย์ทีดี่ข้ึน	
ให้มี	Mobile	Medical	Unit	ให้มี	Telemedicine	ในญี่ปุ่นเองก็ไปเพิ่มภาษี	sales	taxes		
และนำาเงินที่เพิ่มข้ึนไปช่วยเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ	ก็ต้องถามว่าประเทศไทยเรา	
ทำาอะไรบ้าง	เราก็เคยพูดกันอยู่ว่าจะให้ขยายอายุเกษียณไปเป็น	65	เพราะว่ายัง	
แข็งแรงอยู่	ยังต้องการคนที่ทำางานอยู่	แต่ถึงเวลาแล้วก็สงสัยจะไม่มีสตางค์นะ	
ก็เลยลดลงเหลือ	63	แล้วพอถึง	63	ก็ผ่านๆ	ไป	ตอนนี้ก็เลยลืมๆ	เงียบๆ	กันไปแล้ว	
เพราะฉะนั้นนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุของเรา	อาจจะมองไม่เห็นชัดเหมือนกับ	
ประเทศอื่นๆ	ที่อยู่ใน	Global	Mega	Trend	ด้วยกัน	สังคมสูงอายุมีผลกระทบต่อ	
การศึกษาในมหาวิทยาลัย	จำานวนนักเรียนประถม	มัธยม	ลดลงอย่างมาก	ที่นั่งใน	
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มหาวิทยาลัย	ในช่วง	2	-	3	ปีที่ผ่านมา	ว่างถึงเกือบ	200,000	ที่นั่ง	โรงเรียนประถม	
มัธยม	ในต่างจังหวัดหลายโรงเรียน	ต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีนักเรียน	ผมเป็น	
รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก	ก็ไปช่วยเหลือประชาชน	
ในเรือ่งอทุกภยัตามพระนโยบาย	กไ็ปพบแตค่นสงูอาย	ุโดยเฉพาะอย่างย่ิงทีภ่าคอสีาน	
ก็ถามว่าแล้วคนหนุ่มคนสาวไปอยู่ไหนหมด	ก็มี	2	คำาตอบ	คำาตอบที่	1	คือคนหนุ่ม	
คนสาวไปทำางานในเมือง	และคำาตอบที่	2	คือมันไม่มีคนหนุ่มคนสาว	เพื่อนผมที่เขา
เปน็เจา้ของบรษิทั	Samsung	เขากบ็อกวา่เหตผุลหนึง่ท่ีเขาตอ้งยา้ยโรงงาน	Samsung	
และรวมไปถงึ	LG	ออกจากโคราชไปท่ีเวยีดนาม	หนึง่ในปัจจัยก็เพราะวา่ประเทศไทย
เราไมม่ีคน	เรือ่งความสามารถในเรื่อง	STEM	ของเราไม่พอ	เรือ่ง	Incentive	ทางภาษี
ไม่เท่ากับเวียดนามนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง	แต่ที่สำาคัญคือคนไม่พอ	แล้วเราจะแก้ปัญหา
ต่างๆ	เหล่านี้กันได้อย่างไร	การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับเปลี่ยน	
แพทย์	พยาบาลที่ออกมาต้องเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น	ต้องเข้าใจจิตวิทยามากขึ้น		
ตอ้งเข้าใจการไปให้บรกิารทีบ่า้นมากกวา่ทีจ่ะใหบ้รกิารทีโ่รงพยาบาล	ไปใหก้ารบรกิาร
ที่ศูนย์ต่างๆ	มากขึ้น	ซึ่งก็เป็น	totally	different	training	ซึ่งหลายท่านทราบดีอยู่แล้ว

Urbanization	เป็นสังคมที่มีความเป็นเมืองเพิ่มขึ้นมาก	ท่านไปเมืองจีน
กันมาท่านก็จะเห็น	ไม่ว่าจะเซินเจิ้น	เฉิงตู	เซี่ยงไฮ้	เมืองเล็ก	เมืองใหญ่	มีความเป็น
เมืองหมด	ประเทศไทยเองเวลานี้ก็มีความเป็นเมืองเกือบหมด	โชห่วยก็หายไป	เป็น
ร้านคา้สะดวกซือ้	เมือ่กอ่นเรากพ็ดู	ผมยงัจำาไดส้มยักอ่นเรากบ็อกว่าคุณภาพชวิีตของ	
โชห่วยมันมีนะ	ผู้ชาย	สามี	เดินมาซื้อของ	ก็ซื้อเชื่อได้	มาซื้อของที่ร้านโชห่วย	
ปากซอย	ก็ว่างๆ	มานินทาภรรยา	ภรรยาเดินมาก็นินทาสามี	เดี๋ยวนี้ท่านไปร้านค้า	
สะดวกซ้ือไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาหรอก	หนึ่งท่านไปซื้อเชื่อ	ขายเชื่อ	ก็ไม่มีใครคบด้วย	
สองคือนั่งคุยกับคนขาย	ข้างหลังเขาก็ด่าให้	เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไป	เราเคย	
คุยกันว่าจะรักษาวิถีชีวิตของโชห่วยเอาไว้ได้อย่างไร	ตอนนี้ไม่ต้องคุยแล้วเพราะ	
มันไม่มี	มันรักษาไว้ไม่ได้	เวียดนามก็เหมือนกัน	เมื่อ	10	ปีที่แล้ว	ก็ดีเบตเหมือน	
ที่เราดีเบตนี่แหละ	เสวนาธรรมกันไม่ยอมให้ร้านค้าสะดวกซื้อเข้ามา	ในที่สุดแล้ว	
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ประเทศไทยเองนั่นแหละเข้าไปซื้อร้านค้าสะดวกซื้อของเขา	แล้วก็รวมเข้าไปเป็น	
Chain	เป็น	Convenience	Store	เป็น	Modern	Trade	มากกว่า	Conventional	Trade		
โดย	Urbanization	ก็เกิดอะไรขึ้นหลายอย่าง	ทำาให้สังคมเป็นสังคม	Consumer	
Society	เป็นสังคมของการบริโภคนิยมและการโฆษณา	เวลานี้ขึ้นทางด่วนแทบจะ	
มองไม่เห็นอะไรเลย	เต็มไปด้วยป้ายโฆษณา	ตึกอะไรต่างๆ	ที่ว่างก็ต้องเอาป้าย	
โฆษณาไปหุม้	รวมทัง้บรษิทัทีผ่มเป็นประธานทีป่รกึษาดว้ย	เป๊ปซีก่บัเลย์ก็ดูเหมือนกนั	
ว่าตึกไหนว่าง	แล้วจะไปหุ้มตึกนั้นกัน	แล้วโฆษณาในโทรทัศน์ก็มากมายมหาศาล		
แล้วคนเชื่อก็เยอะ	คนชอบมาแซวผมว่าคนที่เชื่อส่วนใหญ่เป็นคนแก่ทั้งนั้น	ซึ่งผมว่า	
ก็ไมจ่รงินะ	เดก็กเ็ชือ่เหมอืนกนั	เพราะฉะนัน้นีค่อืสงัคมของการโฆษณา	ซึง่กจ็ะมหีลาย	
วทิยาการของการศกึษาทีจ่ะตอ้งเข้ามาดูแลของพวกนี	้ทัง้ในการสง่เสรมิและการดแูล	
ผลกระทบด้วย	

Middle-Class	ชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศต่างๆ	เหล่านี้	
อินเดีย	เวียดนาม	ไทย	อินโดนีเซีย	จีน	มีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นมาก	ชนชั้นกลางนี้ก็จะ	
Demand	หลายอย่าง	มีอำานาจซื้อมากขึ้น	จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น	ก็ไปสอดรับกับ	
เร่ืองของ	Urbanization	ที่มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น	มีสังคมของการโฆษณา	
มากขึน้	และก็เรยีกรอ้งทางการเมอืงมากขึน้	เราเหน็ในอยีปิต	์ในตนูเิซยี	ในหลายแหง่	
เหน็ในประเทศไทยวา่มกีารเรยีกรอ้งประชาธปิไตยในรูปแบบตา่งๆ	มากขึน้	ทีม่าจาก	
ชนช้ันกลางที่ขยายตัวขึ้นมาก	ผมยังจำาได้สมัยผมเด็กๆ	เวลาผมไปงานแต่งงาน	
กับคุณพ่อคุณแม่	 ไปงานใหญ่ๆ	ก็จะพบคนหน้าตาคล้ายๆ	กันแทบจะทุกงาน		
ไปวันน้ีเดินเข้าไปในงานรู้จักคนสัก	10%	นี่ก็เก่งแล้ว	เพราะว่าคนสังคมนี้ขยายไป	
อย่างมาก	ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก	เขาเชิญผมเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของแพลตฟอร์มหนึ่ง	
ไม่ทราบว่าพวกเรารู้จักกันหรือเปล่า	ชื่อว่า	HOW	แล้วเขาก็เชิญผมกับลูกชายผม		
สนัตธิาร	เสถียรไทย	ไปรว่ม	ถกูบังคบัหรอืถกูโนม้นา้วอยา่งไรกไ็มรู่	้กไ็ปรบัปากกบัเขา	
ว่าจะไป	Inauguration	ให้ไปพูดกับ	300-400	คนในห้องนั้น	ซึ่งเสียค่าสมาชิกคนละ		
400,000	บาท	ผมไม่เสียสักบาท	เพราะเป็นกิตติมศักดิ์	ชอบคำาว่ากิตติมศักดิ์ตอนนี	้
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เพราะวา่สามารถเขา้ไปรว่มอะไรก็ไดแ้ลว้ไม่ตอ้งเสยีสตางค	์ผมรูจั้กคนในหอ้งนัน้อยู่	
5%	ซึง่ผมกว็า่ชวีติผมทำาอะไรมาเยอะ	ทัง้มหาวทิยาลยั	การเมอืง	ธรุกิจ	ปกตเิมือ่กอ่น	
เราจะรู้จักคนเยอะมาก	ผมรู้จักไม่เกิน	5%	CEO	ของ	HOW	เป็นลูกของเพ่ือน	
อายุ	27	เป็น	CEO	ของ	HOW	นั่นคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไป นี่คือโลกเปลี่ยน  
สังคมเปลี่ยน แล้วมหาวิทยาลัยจะไม่ปรับตัวบ้างหรือ 

Technology Disruption	ท่านท้ังหลายที่ฟังผมอยู่	ท่านลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนก็ได้	ท่านลงทุนในอาเซียนสตาร์ก็ได้	ท่านแชต	ท่าน	
WhatsApp	ทา่นทำาอะไรก็ไดส้ารพัด	และในขณะท่ีเราพูดเร่ืองเทคโนโลยีทีม่นั	disrupt		
ทุกอย่างเมื่อ	3-4	ปีท่ีแล้ว	มันก็เกิด	AI	Economy	ขึ้นมา	Artificial	 Intelligence	
เป็นเศรษฐกิจที่ว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์	ซึ่งมาช่วยเราทำาอะไรหลายอย่างมากมาย	
มาช่วยเราคิด	มาช่วยเราทำา	มาช่วยเราพูด	แล้วก็เดินไปถึง	Generative	AI	
โดยเฉพาะ	ChatGPT	ทีเ่พิง่เกดิขึน้	โดย	ChatGPT	เปน็	AI	ทีเ่ติบโตเร็วกว่า	Facebook		
4-5	เท่า	ChatGPT	มีคนใช้	มี	Adoption	rate	ขึ้นไปถึง	200-300	ล้านภายในเวลา	
ปีเดียว	ในขณะที่	Facebook	ใช้เวลา	5	ปี	 เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่า	ChatGPT		
เทคโนโลยีลึกล้ำาซ้ำาซ้อนแค่ไหน	ซึ่งเขาก็ลึกล้ำาพอสมควรนะ	แต่ปัญหาคือ	adoption		
rate	มคีนใชเ้ยอะ	บรษิทัใหญ่ๆ 	ยงักริง่เกรงดว้ยซ้ำาไปวา่จะใชด้หีรือไม	่เพราะว่าถ้า	AI	
เข้ามาแล้ว	กระบวนการผลิต	กระบวนการทำางาน	กระบวนการคิด	มันเปลี่ยนหมด		
แลว้มนัใชห่รอืเปลา่	มีอนัตรายกบัเราหรอืเปลา่	แตอ่ยา่งทา่นทัง้หลายกบัผม	ทีเ่ราไมไ่ด	้
มีธุรกิจใหญ่โตอะไร	ChatGPT	เข้าถึงง่าย	ไม่เสียสตางค์อะไรมาก	ไม่ต้องใช้ความรู้	
อะไรมาก	วันก่อนผมไปพูดที่จีน	ผมก็ยังลองใช้ดู	บอกให้ทำา	PowerPoint	ให้หน่อยสิ		
คนฟังแบบนี้	 หัวข้อแบบนี้	อะไรแบบนี้	 เขาก็ทำา	PowerPoint	ให้ได้สัก	60-70%	
แต่วันนี้ไม่ได้ใช้	วันนี้มาสดๆ	ซิงๆ	เลย	เพราะว่าไม่กล้าใช้ในประชาคมมหาวิทยาลัย		
เพราะว่าประชาคมในมหาวิทยาลัยอาจจะรู้ดีกว่า	ChatGPT	แต่ประเด็นก็คือว่า		
Generative	AI	มันกำาลัง	Disrupt	the	disruption	โดย	Disruption	ที่เกิดขึ้นเมื่อ	
4-5	ปีท่ีแล้ว	ต่อเนื่องมาตลอด	ถูก	disrupt	 totally	 โดย	ChatGPT	 เวลานี้	
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มหาวิทยาลัยดังๆ	ในต่างประเทศ	ทั้งอเมริกาและยุโรป	เลิกให้	Take	home	exam		
1	วันมาส่ง	3	วันมาส่ง	หรือ	7	วันมาส่ง	สมัยผมเรียนที่	Harvard	มีพวกนี้เยอะมาก		
เพราะเวลานี้มาส่งแล้วไม่รู้ว่าใครทำา	แล้วปัญหาว่าคนที่ได้ลิขสิทธิ์จากเปเปอร์นั้น	
คือคนท่ีถาม	ChatGPT	หรือตัว	ChatGPT	ที่มีคนคิด	บริษัทที่ซานฟรานซิสโก	
ท่ีคิด	ChatGPT	ข้ึนมา	New	generative	AI	เขาคิดเสร็จแล้วเขาไม่ได้	 launch	เลย	
เปน็เวลา	6	เดอืน	กม็คีนไปถามเขาว่าทำาไม	เขาบอกว่า	เขารูส้กึไมแ่นใ่จวา่มนั	Capable		
of	อะไรบ้าง	เขาบอกมันเหมือนกับว่าท่านเอา	Data	จำานวนมากใส่เข้าไปในสมอง	
ของเด็กที่อายุไม่ถึงขวบ	ท่านจะไม่มีทางรู้เลยว่าเด็กเขา	process	ข้อมูลนั้นอย่างไร		
แล้วเขาจะ	react	ออกมาอย่างไร	นี่คือสิ่งที่คนคิดเองก็กลัว	ChatGPT	เพราะฉะนั้น		
ChatGPT	ก็ทำางานได้หลายภาษา	ภาษาไทยก็ทำาดีขึ้นเรื่อยๆ	เมื่อก่อนคุณพ่อผมชื่อ	
สุนทร	ลูกชายชื่อ	สันติธาร	ผมชื่อ	สุรเกียรติ์	ChatGPT	ก็ยังสลับกันได้	เพราะมัน	
หลาย	ส.	ว่าใครเป็นใคร	เวลาผ่านไป	6	เดือนเป๊ะเลย	บอกได้หมดใครเป็นใคร	
นี่เรากำาลังอยู่ในยุคที่	New	generative	AI	กำาลัง	Disrupt	the	disruption	เพราะฉะนั้น	
สิง่เหลา่นีเ้ปน็สิง่ทีม่หาวทิยาลยัตอ้งรบัรู	้มันมีท้ังโทษ	มันมีทัง้คณุประโยชน์มหาศาล		
เราอาจจะต้องเริ่มคิดแล้วว่า	เราจะต้องผลิตนักศึกษา	ผลิตบัณฑิต	ให้ทำางานในสิ่งที่		
AI	ทำาไม่ได้หรือเปล่า	หรือเราจะต้องผลิตบัณฑิตที่ทำางานกับ	AI	ได้หรือเปล่า	
เพราะฉะนั้นทัศนคติสำาคัญมาก	เราอย่ากลัว	AI	 เพราะกลัวไปก็ไม่มีประโยชน์		
เพราะเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆ	ผมคิดว่าปัญหามีอยู่อย่างเดียว	คือ	1.	อย่ากลัว	AI	
2.	เราสร้างคนที่ทำางานกับ	AI	ได้	3.	เราสร้างคนที่ทำาในสิ่งที่	AI	ทำาไม่ได้	เรื่องสุนทรีย์	
ทั้งหลาย	เมื่อก่อนผมก็ดีใจว่าอีกนานที่	AI	จะเข้ามาใน	field	กฎหมาย	ผมคิดว่า	
ไม่ได้หรอก	เพราะยังต้องใช้วิธีเจรจากับลูกความอยู่	เวลาผ่านไปครู่เดียว	มันไม่เป็น
อยา่งน้ันแลว้	จะหาเรือ่งทรพัยส์นิทางปญัญาเมือ่กอ่นตอ้งจา้งเดก็จบใหม	่ไปคน้ควา้
ทั่วโลกว่ามีทรัพย์สินทางปัญญา	ลิขสิทธิ์	สิทธิบัตรมีซ้ำาซ้อนกันหรือเปล่า	ใช้เวลา	
3	เดือน	เวลานี้กดไปภายในเวลาครึ่งนาทีก็ตอบมาหมด	ก็ไม่ต้องใช้คนแล้ว	อย่างนี้
เป็นต้น	เพราะอย่างนั้นเราก็ต้องพัฒนาคนต่อไป	ว่าทำาอย่างไรคนนั้นจะเป็นคนใช้	
AI	ได้	ทำาอย่างไรเราจะผลิตคนที่ทำาในสิ่งที่	AI	ทำาไม่ได้
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Food and Health Security	พอมีโควิด	19	ขึ้นมา	ท่านคงจำาได้ว่า	
ช่วงแรกๆ	ปิดพรมแดน	ไม่ให้เดินทาง	ไม่ส่งออก	จนองค์การการค้าโลกกับองค์การ
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(FAO)	ต้องออกมาบอกว่าให้เปิดพรมแดน	
เพราะว่าประเทศที่นี่เขาไม่มีอาหารเหมือนเรา	 เขาเดือดร้อนมาก	เพราะท่าน	
ปิดพรมแดนหนึ่งเดือน	 ไม่มีการส่งอาหารผ่านท่ีเขาจะตายกัน	 เพราะฉะนั้น	
องค์การระหว่างประเทศเขาถึงได้ออกมาว่าอย่าปิด	เพราะฉะนั้น	Food	Security	
กับ	Health	Security	จึงสำาคัญมาก	ช่วงกลางโควิดมาถึงปลายโควิด	19	จีนบอก	
ไม่ต้องทำาอะไร	ให้มณฑลนี้ไปผลิตหน้ากาก	ท่านจำาได้ไหม	Surgical	mask	หากัน	
เป็นทองคำา	ในช่วงโควิดต้นๆ	เสื้อ	PPE	พวกเราใครมีเพื่อนมีฝูงอยู่ที่จีน	ที่อเมริกา		
นำาเข้ามาบริจาคกันใหญ่	แม้กระทั่งเครื่องช่วยหายใจ	ไม่อยากเอ่ยชื่อประเทศ	
บางประเทศห้ามส่งออก	เพราะฉะนั้นจีนมอบหมายเลย	มณฑลนี้ผลิตเส้ือ	PPE		
มณฑลนี้ไปทำาเรื่อง	negative	pressure	room	ห้องความดันลบ	มณฑลนี้ไปทำาเรื่อง	
เครื่องช่วยหายใจ	เพราะฉะนั้นความมั่นคงทางอาหาร	ความมั่นคงทางสุขภาพ	
และความมัน่คงทางอาหารกบัสขุภาพครอ่มกนั	จงึเปน็ทศิทางของธรุกจิ	ซึง่ผมก็ดใีจที	่
บริษัทไทยในช่วง	30	ปีที่ผ่านมาหลายบริษัทหันไปทาง	Food	and	Health	Security		
แล้วก็ได้	List	ในตลาดหลักทรัพย์	 ปัญหาก็คือมหาวิทยาลัยไทย	300	กว่าแห่ง	
รวมวิทยาลัยด้วยตามพวกนี้ทันหรือไม่	

ใหมส่ดุคือเรือ่ง	Sustainability เรือ่งความยัง่ยืนเป็น	Global	Mega	Trend		
ที่สำาคัญมาก	สหประชาชาติเขาได้ออกมาว่ามี	17	ข้อนะ	เป้าหมาย	Sustainable	
Development	Goals	 เพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำาตาม	ประเทศไทยก็ทำาตาม		
ประเทศไทยก็ไปให้สัญญาเอาไว้	ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีไปประชุมก็ไปให้สัญญา	
เอาไว้ว่าเราจะเดินเข้าสู่	17	เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน	เป็นสมัยก่อนจะมี	AI		
ผมก็จะข้ึนให้ดูว่า	17	เป้าหมายมีอะไรบ้าง	ในสมัยนี้ถ้าผมขึ้นให้ดู	ท่านนักศึกษา	
และท่านทั้งหลายท่านก็จะ	Google	นำาหน้าผมไป	แล้วก็จะมีมาบอกผมด้วยซ้ำาไปว่า	
อันนี้พูดไม่ถูก	อันนี้พูดถูก	เพราะฉะนั้นท่านก็จงไป	Google	เองว่า	17	เป้าหมาย	
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีอะไรแล้วเราควรจะทำาอะไรบ้าง
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โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ประการต่อไปคือ Pandemic	เราผ่านกัน
มาแล้ว	ไม่ต้องพูดมาก	แต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือสหพันธ์กาชาดสากลที่เขาประชุมกัน	
ที่เจนีวาเมื่อปีท่ีแล้ว	เขาออกแถลงการณ์มาว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้เขาใช้คำา	
ภาษาอังกฤษว่า	dangerously	unprepared	for	the	new	pandemic	คือ	ไม่มีการ	
เตรียมตัวอย่างน่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งสำาหรับการที่จะมี	pandemic	ใหม่	ซึ่งก็จะม	ี
หลายสายพันธุ์มาพร้อมๆ	กัน	นี่ผมก็มานั่งดูประเทศไทย	ก็จริงเหมือนกันนะ	
ผมกไ็ม่รูว้า่โรงพยาบาลในตา่งจงัหวดั	ทีท่แีรกก็ทำาหอ้ง	negative	pressure	กนั	ตอนนี	้
ก็ลืมๆ	หายไปหรือเปล่า	PPE	มีใครผลิตไว้หรือเปล่า	surgical	mask	พูดตรงนี้ได้ไหม	
มีใครไป	stock	ไว้ที่ไหนอีกหรือเปล่า	แล้วก็กฎหมายของเรา	ท่านคงจำาได้ว่าตอนที่	
อยู่ช่วงต้นๆ	ของ	Pandemic	ผมว่าน้อยประเทศที่นายกรัฐมนตรีต้องเอากฎหมาย	
ทกุฉบับท่ีเก่ียวข้องกับเรือ่งโรคตดิตอ่เขา้คณะรฐัมนตร	ีแลว้กด็งึอำานาจของกฎหมาย	
30-40	ฉบับมาอยู่ท่ีนายกรัฐมนตรี	 เพราะกระทรวงของเรานั้นเป็นนิติบุคคล	
ต่างหาก	และพระราชบัญญัติแต่ละฉบับ	ไม่ว่าจะพระราชบัญญัติควบคุมโรค	
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พระราชบัญญัติความปลอดภัยสาธารณะ	มีรัฐมนตรีเป็น	
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ	 เพราะฉะนั้นนายกฯ	ไปสั่งไม่ได้นะ	อำานาจตาม	
พระราชบญัญตัคิวบคมุโรค	อำานาจตามพระราชบญัญตัฉิบบันัน้ฉบับนี	้เป็นรัฐมนตรี	
ทีก่ฎหมายบอกไวว้า่เปน็ผูร้กัษาการเปน็คนสัง่การ	ถา้รฐัมนตรไีมป่ฏบิตัติามนโยบาย		
นายกฯ	ทำาไดอ้ยา่งเดยีวคอืปลดรฐัมนตร	ีจะสัง่การตามพระราชบญัญตันิัน้ๆ	เองไมไ่ด	้
เลยต้องเอาเข้าคณะรัฐมนตรีว่าขอใช้อำานาจตามนี้	ซึ่งก็เป็นท่ีมาของการต้ังศูนย์	
บริหารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	กรมการปกครอง		
(ศบค.ปค.)	ขึ้นมาเพื่อพิจารณาด้านนี้	แต่กาลเวลาผ่านไปก็พูดกันถึง	Legality	
Guillotine	จะตัดคอกฎหมายที่ล้าสมัย	จำาได้มีคนเล่าให้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีฟัง	
ท่านบอก	Application	ที่ดีที่สุดคือของเกาหลีใต้	ให้ซื้อเลย	แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได	้
ขัดกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง	พระราชกฤษฎีกาเพิ่งออกไป	ถามว่าแล้วใคร	
ออกไปละ่	บอกวา่ท่านเพิง่เซน็ไปเมือ่	2	อาทติยท์ีผ่า่นมา	เพราะฉะนัน้กฎหมายไทย	
ก็เป็นอุปสรรคในการที่จะแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย	กาลเวลาผ่านไประบบกฎหมาย	
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ของไทย	ระบบราชการของไทย	ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน	ที่ไม่เอื้ออำานวย	
ต่อการบริหารในยามฉุกเฉิน	ก็กลับไปอยู่ที่เดิมใหม่	แต่ผมก็เชื่อว่าถ้ามีโควิดมาอีก		
ซึ่งก็ขอให้ไม่มี	ก็จะมีปัญหาแบบเดียวกัน	ที่จะต้องดึงอำานาจเข้าไปเป็นกรณชีั่วคราว	

ประการถััดไปคือ การเปล่ียนแปลงทางภููมิอากาศ	 โลกเปลี่ยน	
สังคมเปลี่ยนจาก	Climate	Change	จาก	CC	ที่ย่อกันว่า	Climate	Change	กลายเป็น		
Climate	Crisis	จาก	Climate	Crisis	เป็น	Climate	Catastrophe	เปน็วิกฤต	เปน็หายนะ	
ในด้านภูมิอากาศ	จะ	Global	Warming	ท่านเลขาธิการสหประชาชาติ	แอนโตนิโอ	
กูเตอร์เรส	บอกว่ากลายเป็น	Global	Boiling	โลกเดือด	อันนี้ก็ไม่ต้องดูจากไหน	
ท่านผู้มีเกียรติท่ีเคารพ	นักศึกษา	ฟังข่าวก็เห็นขึ้นทุกวัน	อเมริกาประเทศร่ำรวย	
ขนาดไหน	สารเคมีกม็	ีเฮลคิอปเตอร์กม็	ีอปุกรณ์กม็	ีไฟไหม้ทีเ่ทก็ซัสหมดไปเป็นแสนๆ	
เอเคอร์	ไม่ใช่ไร่	เอเคอร์ละ	2	ไร่ครึ่ง	ยังดับไม่ได้	ฮาวายปีที่แล้ว	เกาหลีใต้น้ำท่วม	
ฉบัพลนัทีเ่ราเห็น	นำ้ท่วมปีทีแ่ล้วก็น่าสนใจ	ปกตมูิลนิธอิาสาเพือ่นพึง่	(ภาฯ)	ยามยาก	
ก็จะช่วยในเรื่องพระราชทานถุงยังชีพก็ช่วยระยะสั้น	3	วัน	5	วัน	ก็จะให้ต้องช่วยกัน	
ปีละ	6-7	หมื่นถุง	ปีที่แล้วนี่น้อยมาก	แต่ไม่ได้แปลว่าน้ำท่วมน้อย	แต่น้ำมันไม่	stay		
มันเป็น	flash	flood	หมด	ฝนตกแรง	น้ำท่วมแรง	เสียหาย	ชาวบ้านเดือดร้อน	
บา้นพงั	แตม่นัไปเลย	ทิง้ความเสียหายปรกัหักพังเอาไว	้เพิง่มทีีน่ราธวิาสเมือ่	2	เดอืน	
ทีแ่ลว้ทีน้่ำคา้งนานแลว้กต็อ้งมกีารลงไปชว่ยเหลอืกนั	เพราะฉะนัน้การเปลีย่นแปลง	
ทางภูมิอากาศเหล่านี้	 มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น	แต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องย้อนกลับมาดู	
ตัวเราว่าแล้วเราจะทำอย่างไร	 ก็มีมาตรการอยู่	อันแรกคือเร่ืองของการลดการ	
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	EV	ไหม	หรืออะไร	ต่อมาคือการกักก๊าซเรือนกระจกเอาไว้		
ที่ท่านได้ยินในชื่อของคาร์บอนเครดิต	ซึ่งก็หวังว่าคณะบริหารธุรกิจ	คณะรัฐศาสตร์	
สอนกันเรื่องนี้	ประเทศไทยได้ลงนามกับสวิตเซอร์แลนด์	 เป็นประเทศแรกที่ได้	
ลงนามกับสวิตเซอร์แลนด์ทำคาร์บอนเครดิต	บริษัทในสวิตเซอร์แลนด์	ในยุโรป	
ยังไม่สามารถลด	Greenhouse	Gas	ได้	ก็มาซื้อเครดิตของประเทศของบริษัทที่ลด		
Greenhouse	Gas	ได้	บริษัทพลังงานบริสุทธ์ิเขามีรถบัส	กทม.	อยู่	300-400	คัน	
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มีเรือด่วนเจ้าพระยาที่ใช้ไฟฟ้าก็เป็นเครดิต	เพราะลด	Greenhouse	Gas	ก็สามารถ	
ที่จะ	trade	ค้า	แลกเปลี่ยนกันได้	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงตอนนี้ต้องชื่นชม	ดึงชุมชน	
ในภาคเหนอืมาทำปา่ชมุชนใหร้กัษาปา่	เสรจ็แล้วก็ไปขึน้ทะเบยีนกบัองคก์ารบรหิาร	
จดัการก๊าซเรอืนกระจก	(อบก.)	เวลานี	้ปตท.สผ.	SCG	และหลายบรษิทั	เข้าไป	apply	
เพ่ือซื้อเครดิตของการท่ีรักษาป่าแล้วลดคาร์บอน	ลด	Greenhouse	gas	ธนาคาร	
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ก็เริ่มซื้อสิทธินี้จากชาวบ้าน	ซึ่งอันนี้	
จรงิๆ	ในความเหน็ส่วนตวัของผมเป็นการแก้ปัญหา	PM	2.5	ได้อย่างดมีาก	เพราะว่า	
รายได้จากการทำคาร์บอนเครดิตเทรดดิง้	รายได้จากการรักษาป่า	แลว้ไปข้ึนทะเบยีน	
กับ	อบก.	นี้	สูงกว่าเผาป่าไปเก็บเห็ดมากมาย	ซึ่งอันนี้ผมก็อยากเห็นเป็นนโยบาย	
รัฐบาลมาก	เพราะเรามีป่าอยู่จำนวนมาก	มีชุมชนอยู่จำนวนมากที่จะทำอันนี้ได้

Green	Economy	เศรษฐกจิสเีขยีวไมใ่ชส่ิง่ทีพ่ดูกนัโก้ๆ 	เก๋ๆ 	เป็นวาทกรรม	
อีกต่อไป	Green	Capital	เงินทุนเวลานี้ต้องเขียว	ท่านมีบริษัทจดทะเบียนอยู่ใน	
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์ก็จะให้เกรด	ESG	-	Environment	Social		
Governance	ว่าดูแลสิ่งแวดล้อมแค่ไหน	สังคมมีส่วนร่วมแค่ไหน	และปราศจาก
คอร์รัปชันแค่ไหน	ถ้าท่านมี	ESG	ต่ำา	ท่านจะกู้เงินจากแบงก์ไม่ได้	เพราะผู้ถือหุ้น
แบงก์จะบอกว่าให้กู้ไปได้อย่างไรกับบริษัทแบบนี้	ถ้าท่านมี	ESG	ต่ำา	กองทุนใหญ่ๆ		
Global	 Fund	อย่างเช่นของวอร์เรน	 บัฟเฟตต์	 เขาก็ไม่ลง	 เขามีเงินอยู่เป็น	
200	ล้านล้านเหรียญ	ที่จะไปลงทุนที่ไหนก็ได้	ท่านสังเกตดูบางบริษัทได้	ESG		
เพ่ิมข้ึนในตลาดหลักทรัพย์ไทย	หุ้นขึ้นทันทีเลย	ถามว่าทำาไม	บริษัททำาเหมือง	
ในประเทศไทยต้องตั้งคณะทำางานขึ้นมา	 เพ่ือดูว่าทำาอย่างไรจะได้	ESG	บ้าง	
เพราะไม่อย่างนั้นกองทุนต่างประเทศไม่มาลงทุน	เพราะฉะนั้น	Capital	มันก็กรีน	
แล้วน่ีไม่ได้มีบทบาทกฎหมายอะไรบังคับเลย	แต่บังคับโดยระบบการเงินของโลก	
Green	Consumer	มีการศึกษาออกมาแล้วว่าผู้บริโภคพร้อมจะจ่ายแพงขึ้นเฉลี่ยถึง		
12%	ถ้ากระบวนการผลิตสินค้านั้นเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่สร้างมลพิษ	Green		
Technology	ผมยังอยากจะชาเลนจ์ท่านอธิการบดีว่ามหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็น	
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Center	of	Climate	Technology	ได้ไหม	หรือมหิดลจับมือกันกับจุฬาฯ	กับเชียงใหม่		
เราทำาเปน็	Green	Tech	Hub	ของ	region	คำาวา่	hub	เวลานีใ้นประเทศไทยชอบมากนะ	
นู่นก็จะ	hub	นี่ก็จะ	hub	แต่มัน	hub	จริงหรือ	hub	ไม่จริง	แต่	Climate	Tech	Hub		
ที่มีโอกาสเป็นไปได้	เพราะเรามีพื้นฐานอะไรหลายอย่าง	ถ้ารัฐบาลเติมงบประมาณ	
ให้สกันดิในเรือ่ง	Research	and	Development	(R&D)	กน็า่จะสนใจได	้เพราะวา่ต่อไป	
เสื้อนี้ต้อง	green	fabric	ซีเมนต์ต้อง	green	cement	พลาสติกต้อง	green	plastic		
หลังคาต้อง	green	tiles	ทุกอย่างตอ้งมาจากสิง่ท่ีไม่กระทบต่อธรรมชาติด้วยกนัทัง้สิน้	
ในส่วนของ	Green	Policy	and	Law	เวลานี้ยุโรป	อเมริกา	มีนโยบายแล้ว	ยุโรป	
ออกกฎหมายท่ีเรยีกว่า	CBAM	-	Carbon	Border	Adjustment	Mechanism	ถา้สนิคา้	
ท่ีมาจากประเทศไทย	หรือประเทศใดก็ตามมี	carbon	footprint	เกินไปให้เก็บภาษี	
กฎหมายกำาลังออกมาว่าสินค้าที่มีมีเทนจะมีปัญหา	เราปลูกข้าว	แช่ซังข้าวไว้ในน้ำา
เกิดแก๊สมีเทน	ถ้าไม่ทำาอะไรเลยเวลานี้	รัฐบาลก็พยายามลองทดสอบที่สุพรรณบุรี	
ที่อยุธยาอยู่	 เพราะมีเทคโนโลยีที่ปลูกข้าวโดยไม่ต้องแช่ซังข้าวไว้ในน้ำาได้	แต่ถ้า	
ไม่ทำาอะไรเลยอีกหน่อยข้าวจะส่งออกไม่ได้	อเมริกามีกฎหมายชื่อว่า	IRA	-	Inflation		
Reduction	Act	สนับสนุนว่า	Green	Technology	หรือ	Green	Energy	จะได้รับ	
การสนบัสนนุในการลงทนุเปน็พเิศษ	เพราะฉะนัน้เรือ่ง	Green	Economy	หากพจิารณา	
เร่ืองการเงิน	เรือ่งผู้บรโิภค	เรือ่งเทคโนโลย	ีเรือ่งนโยบาย	และกฎหมายมนัเข้าไปอยู่ใน	
Green	Economy	หมดแล้ว	เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าการศึกษาต้องปรับตัว	
ตามทิศทางท่ีโลกกำาลังจะเปลี่ยนไป	ประเทศไทยมีปัญหามากในเร่ืองเศรษฐกิจ	
แต่ผมคิดว่าสิ่งท่ีมีโอกาสมาก	ท่ามกลางปัญหาเหล่าน้ี	หนึ่งในนั้นคือเรื่อง	Green		
Economy	เราจะจับมือกับญี่ปุ่นเรื่องอะไร	เราจะจับมือกับสิงคโปร์เรื่องอะไร	เราจะ	
จับมืออินเดียเรื่องอะไร	รัฐบาลจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างไร	

เรื่อง Sustainability หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็เป็นหนึ่งในโลกเปลี่ยน	
สงัคมเปลีย่น	เมือ่ก่อนพดูกนัวา่จะผลติโดยทีไ่มก่ระทบกบัสิง่แวดลอ้ม	ตน้ทนุสงู	เปน็	
Green	is	Cost	ปัจจุบันไม่ใช่แล้ว	ปัจจุบัน	Green	for	Growth	อย่างที่ผมเรียนแล้ว	
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ถ้าท่านไม่	green	ไม่มี	ESG	เขาไม่มาลงทุน	เขาไม่ให้กู้	ท่านไม่	green	การส่งออกไป	
ลำาบาก	ท่านไม่มีกระบวนการที่เป็น	Green	Technology,	Green	Process	ท่าน	
เติบโตไม่ได้	เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่า	Green	for	Growth	หลายบริษัทที่เน้น	green		
ทำาธุรกิจได้ดีมาก	ตลาดหลักทรัพย์ราคาขึ้นเป็นอย่างมาก	

โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เรื่องถััดไปคือ Geo Political Shifts		
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก	คนที่เคย	
เปน็มติรกนักลบัเปน็ศตัรกัูน	คนทีเ่คยหา่งเหินกนัมาเปน็มติรกัน	เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว		
การแขง่ขันกนัอยา่งรนุแรงระหวา่งมหาอำานาจท้ังสองเปน็	Superpower	Contestations		
คือจีนกับสหรัฐอเมริกาเป็นสงครามทางด้านการค้า	สงครามทางด้านการเงิน		
การแข่งขันทางเทคโนโลยี	การเป็นสงครามทางด้านเทคโนโลยี	เช่น	ห้าม	Huawei		
ไปขายในอเมรกิา	บรษิทัเทคโนโลยขีองจนีถกูบีบใหถ้อนตวัออกจากตลาดหลักทรพัย์
นิวยอร์ก	จีนไม่ให้สินค้าอเมริกาเข้าประเทศ	อะไรทั้งหลายทั้งปวง	เพราะฉะนั้นสิ่งที	่
ผมพูดมาท้ังหมดตั้งแต่	Global	Mega	Trend	ลงมา	จึงมีผลต่อไลฟ์สไตล์	ชีวิต	
ความเป็นอยู่ของเราคนไทย	เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	Climate	crisis	ทำาให้ไลฟ์สไตล์	
เปลีย่นไป	การศกึษาเปลีย่นไป	Pandemic	ทำาใหอ้อนไลนเ์ขา้มามบีทบาทเปน็อยา่งมาก		
ผมจำาไดเ้มือ่ผมเปน็นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานอยู่	6	ปี	2	วาระ		
ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดี	ก่อนโควิดเรียนอธิการบดี	 ว่ามี	MOOC	นะ	Massive	
open	online	course	6,000	หลักสูตร	เราต้องเตรียมแล้วนะ	จำาได้รองอธิการฝ่าย
วิชาการบอกว่าขอเวลา	2	ปี	พอโควิดเข้ามานั้น	โควิดบอกว่าต้องพร้อมเมื่อวานนี้		
เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องปรับ	เวลานี้ไม่มีโควิด	แต่ในที่สุดก็มีคนที่ฟังบรรยายวันนี้
ทางออนไลน์	การประชุมทั้งหลายก็เป็นไฮบริดหมดแล้ว	เพราะฉะนั้นมันกระทบกับ
การศึกษา	กระทบกับไลฟ์สไตล์เป็นอย่างยิ่ง	หัวข้อวิชาหลายอย่างท่ีเราเรียนกันอยู่		
ผมเคยพาสภามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไปพบกับสภาอุตสาหกรรม	และกรรมการสภา	
อุตสาหกรรมก็บอกว่านี่	ขอบอกตรงๆ	นะ	วิชาหนึ่ง	สอง	สามนี้	ทำาไมยังเรียนกันอยู่		
บอกเขาเลิกเรยีนกนัมานานแลว้นะในตา่งประเทศ	เขาเลกิใชกั้นไปนานแลว้	ผมกไ็มมี่	
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ความรู้ในสาขานั้น	แต่อาจารย์ผู้รู้เขาก็ตอบไปว่า	เพราะสภาวิชาชีพยังให้สอนอยู่	
เขาก็เลยยังต้องสอน	ยังสอบอยู่	 เป็นต้น	เพราะฉะนั้นการศึกษาเราจะทันหรือไม่	
กับโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยน	

สังคมใน	5	 เรื่องที่ผมพูดมานี้	 การท่องเที่ยวเปลี่ยนไปอย่างมาก	
ก่อนโควิดนักศึกษาต่างชาติ	นักท่องเที่ยวต่างชาติมี	40	ล้านคน	แต่ท่านทราบ	
ไหมว่าอันดับการดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	นักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย	
เป็นอันดับต้นๆ	ของโลกนะ	ทุกคนอิจฉาประเทศไทยหมด	แต่อันดับการดูแล	
สิง่แวดลอ้มทีป่ระเทศไทยอยูท่ีอ่นัดบั	130	อยูใ่นอนัดบัทา้ยมากของโลก	เพราะฉะนัน้	
นักท่องเท่ียวมา	ทั้งเขาไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมเรา	และเราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมเราเอง	
ทำาให้เราอยู่อันดับ	130	ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหน่อยก็ไม่มีใครมา	ปะการังก็พัง		
ป่าก็พัง	หาดก็พัง	วัดวาอารามก็จะพังไปด้วย	Booking.com	ที่ใช้จองโรงแรม	ทำาการ	
สำารวจว่า	75%	ของนักท่องเที่ยวใส่ใจเรื่องความยั่งยืนมากข้ึน	ผมก็ฝากพวกเราที่	
ทำาเรื่อง	Tourism	คณะที่สอนเรื่องพวกนี้หรือ	Tourism	related	ต้องคิดด้วยว่าเรื่อง	
เมอืงรองท่ีจะเน้นในเรือ่งความยัง่ยนืทำาไดห้รอืไม่	เมืองใหญก่น็า่จะทำา	แต่วา่อาจจะ	
ลำาบากแล้วท่ีจะไปเน้นเรื่องความยั่งยืน	แต่ก็ยังทำาได้	 เชียงใหม่ก็พยายามทำา	
มากข้ึน	แต่เมืองท่องเท่ียว	เมืองรอง	ที่ยัง	Green	อยู่	จะเน้นได้ไหม	เรานึกถึง	
New	Tourism	Product	นึกถึง	Tourism	เป็น	Product	บ้างหรือเปล่า	เรานึกถึง	Low	
Carbon	Tourism	ไหม	เรานกึถงึการทอ่งเทีย่วในแมน่้ำาลำาคลองโดยใชเ้รอืทีเ่สยีงไมด่งั	
โดยใช้เรอื	EV	ทีใ่ชไ้ฟฟา้	มคีนมาใหผ้มลองหนหนึง่แลว้	น่ังเรือในคลองอ้อมนนทเ์มือ่	
ตอนปีใหม่นี้	เงียบสงบ	เห็นชีวิตชาวบ้านดี	ต่างชาติชอบมาก	ดีมาก	ขณะเดียวกัน	
ทีน่ั่งอยูก็่มเีรอืหางยาวลำาหนึง่เสยีงดงัสนัน่หวัน่ไหววิง่ผา่นไป	ทกุคนกย็กมอืข้ึนอดุหู	
ถา้ทา่นไปแถวแมน่้ำาโขง	แถวเชยีงแสน	กจ็ะเปน็แบบน้ี	ทัง้มลพษิทางเสยีง	ทางอากาศ	
เราทำาอย่างไรที่จะมี	Low	Carbon	Tourism	เราทำาอย่างไรที่จะมี	Regenerative		
Tourism	คือท่องเที่ยวไปแล้วให้ทรัพยากรธรรมชาติได้หายใจขึ้นมาพร้อมๆ	กัน	
กต้็องชืน่ชมกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	สมยัคณุวราวธุ	ศลิปอาชา		
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ท่ีตอนนั้นปิดอุทยานเป็นระยะๆ	ปิดทางนี้	3	เดือน	ปิดทางนู้น	3	เดือน	ให้เขาได้	
หายใจ	ให้โลมา	ฉลาม	กลับมามีชีวิตบ้าง	เพราะเราไปเบียดเบียนเขามากเกินไป		
แล้วเกิด	Self-Destruction	มันทำาลายอนาคตของ	Tourism	ของเราเอง	

การเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือ	การแข่งขันจนเป็นสงคราม 
รูปแบบใหม่	การแข่งขันของประเทศในโลก	จากการแข่งขันทางการค้า	การเงิน	
การลงทุน	การแข่งขันเทคโนโลยี	กลายเป็นสงคราม	เกิดการกีดกันทางการค้า	
เกิดสิ่งท่ีผมเรียกว่า	“โลกาภิวัตน์”	ที่เป็นเสี่ยงเสี้ยว	(Fragmented	Globalization)		
Globalization	เหมือนกับว่าหมุนไปตามโลก	ก็คือหมุนตามกำาไร	กำาไรมันอยู่ท่ีไหน	
ก็ไปลงทุนท่ีนั่นและค้าขายท่ีนั่น	ลงทุนที่ฟิลิปปินส์	ผลิตสินค้ามาท่ีไทย	ไทยผลิต
เพิม่เตมิสง่ไปจีน	จนีผลติเป็นสนิค้าสำาเรจ็รปูก็สง่ไปอเมรกิา	พอชว่งจนีสง่ไปอเมรกิา	
ถูกตัดลงไป	ฟิลิปปินส์ส่งมาที่เรา	เราก็ไม่ซื้อ	เราส่งไปจีน	จีนก็ไม่ซื้อ	เพราะจีน	
ส่งไปอเมริกาไม่ได้	 เพราะฉะน้ันก็ไม่หมุนตามกำาไร	ตราบใดที่คุณไม่เกี่ยวกับจีน	
กบัอเมรกิาแลว้เวลานีจ้ะมีประเทศอืน่เกีย่วขอ้งขึน้อกี	เพราะกำาลงัเลอืกเพือ่นกนัอยู่	
ในโลกนี้	ตราบใดที่ไม่เก่ียวกับจีนกับอเมริกาก็สามารถหมุนตามกำาไร	ถ้าจะต้องไป	
ถึง	2	ตลาดใหญ่ท่ีเศรษฐกิจ	GDP	อันดับ	1	อันดับ	2	ของโลกไม่ได้	ถึงเป็น	
Fragmented	Globalization	

Globalization - A scapegoat?

• There are rising 
concerns over the wave 
of anit-globalization 
movements in the 
developed eorld.
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ประการต่อมา	คือ	โลกเปลี่ยน	ไม่ว่าจาก	Anti-Globalization	มันเกิด	
Deglobalization	ข้ึน	นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกเข้าไปทำาวิจัยตั้งแต่ปี	1988	
ถึง	2008	เขาบอกว่าในช่วง	20	ปีนั้นที่มี	Globalization	มีผลหลายอย่าง	คนจน	
ในประเทศกำาลังพัฒนารวยขึ้น	แต่รวยไม่ทันคนรวย	เมื่อ	Print	กราฟออกมาแล้ว	
รูปเหมือนช้างเขาก็เลยเรียกว่า	Elephant	chart	ความจริงคนที่ศึกษาเรื่องนี้	
ก็ไม่ได้จะคิดถึงช้างอะไรหรอก	แล้วก็บอกว่าคนรวยในประเทศกำาลังพัฒนาอย่าง	
ประเทศเรา	และประเทศพัฒนาแล้วอย่างยุโรป	อเมริกา	รวยขึ้นมาก	แต่คนชั้นกลาง	
แย่ลง	นี่เราพูดถึงเรื่อง	Middle	Class	ในยุโรป	อเมริกา	Middle	Class	เป็นหัวใจ	
ของฐานทางการเมืองมานานแล้ว	 เพราะฉะนั้นพอคน	Middle	Class	แย่ลง	
พรรคขวาจดัในยโุรป	อเมรกิา	เริม่ทวคีวามสำาคญัขึน้	โดนลัด	์ทรมัป	์เข้ามาตอนนัน้พอด	ี
โดนัลด์	ทรัมป์	ยังบอกว่า	America	first	เอาอเมริกาก่อนคนอื่นไม่เอา	บางคนบอก	
ไม่ใช่	America	first	แต่เป็น	America	only	นี่ไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่านะ	แต่ผมว่า	
ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ท่านก็ดีนะ	ผมใช้คำาว่าท่าน	consistently	 inconsistent	
วนันีบ้อกวา่เจรจากับจนีไดผ้ลด	ีลดภาษแีลว้ไมข่ึน้แลว้	อกี	2	อาทติย์บอกเจรจากบัจีน	
ไม่รู้เรื่องเลย	ข้ึนภาษี	100%	ตลาดหลักทรัพย์ก็ล้มกันระเนระนาดทั่วโลกไปหมด	
โดยทกุคนไมรู่ว้า่เกดิเหตอุะไรขึน้	เพราะฉะนัน้เมือ่	Middle	Class	ในประเทศพฒันาแลว้	
ไม่ค่อยเอา	Globalization	ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาของ	Brexit	อังกฤษบอกไม่เอาแล้ว	
ทีจ่ะเอาคนจากยโุรปตะวันออกเขา้มาทำางาน	แยง่กันทำางานอยูใ่นองักฤษ	ในสหราช	
อาณาจักร	พรรคฝ่ายขวาทวีความสำาคัญมากขึ้น	แรงมากข้ึน	ไม่เอา	Globalization		
ประเทศที่เคยกลัว	Globalization	เช่น	อาเซียน	10	ประเทศ	อินเดีย	จีน	บัดนี้	
ตรงกันข้าม	บอกว่าต้องมีเศรษฐกิจเปิด	และต้องเป็น	Open	Economy	ถ้าไม่เป็น	
เศรษฐกิจเปิดพวกเราอยู่ไม่ได้	ประเทศที่บีบบังคับเรามาตลอด	10	ปีว่าต้องเปิดเสรี		
มาถึงตอนนี้พวกนั้นบอกไม่เอาแล้วเปิดเสรี	มาปกป้องตัวเองดีกว่า
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บทบาทเงินหยวน	Renminbi	 (RMB)	ของจีน	ทวีความสำคัญขึ้น	
อย่างมาก	สมยัผมหนุม่ๆ	จำได้	ไปจนีกบัอาจารย์สมศกัดิ	์ชโูต	อาจารย์บอกว่าเงนินี้	
คุณต้องใช้ให้หมดนะ	ถ้าคุณมีเงินหยวนกลับไปเมืองไทยคุณทำอะไรไม่ได้เลย	
ตอ้งใสก่รอบอยา่งเดยีว	คนไมร่บัขนาดนัน้	นกัทอ่งเทีย่วไปจนีต้องใช	้FEC	-	Foreign		
Exchange	Certificate	 ไม่มีใครยอมรับเลย	ปรากฏว่าปี	2015	บอร์ดบริหาร	
ของ	IMF	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	ซึ่งถือหางโดยตะวันตกทั้งหมด	ลงมติว่า
ให้เงินหยวน	RMB	เป็นส่วนหนึ่งของ	Special	Drawing	Rights	(SDRs)	เวลาเราไป	
กู้เงินจาก	IMF	เน่ีย	มันจะมีตะกร้าเงินสกุลแข็งของโลกอยู่	เพราะถ้าเป็น	Dollar	
อย่างเดียว	เมื่อ	Dollar	fluctuates	เวลากู้	10,000	เวลาคืนกลายเป็น	20,000	
ประเทศกู้ก็ตายเลย	เราก็เคยไปกู้มา	17,000	ล้านเหรียญ	สมัยวิกฤติต้มยำกุ้ง		
ปี	1997	ไปพูดที่ไหนเม่ือหลายปีก่อนก็รู้สึก	1997	นี่มันเร็วๆ	นี้นะ	แต่หันไปมอง		
น้องๆ	นักศึกษานี่	1997	มันคงนานมากไปแล้ว	เป็นวิกฤติต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้น	เพราะ	
คนที่เกิด	1997	นี่เป็น	Gen	Y	ต่อ	Gen	Z	พอดี	ไม่ใช่	Baby	boomer	เหมือนพวกเรา	
บางคนในห้องนี้	บอร์ด	IMF	ให้เงินหยวนเป็นส่วนหนึ่งของ	Special	Drawing	Rights	
อยู่กับ	US	Dollar,	Euro,	Japanese	Yen,	Great	British	Pound	กองทุนการเงิน	
ระหว่างประเทศเอาสัดส่วนเงินเยนและเงินปอนด์ไปให้เงินหยวน	ทีแรกให้	10%		
พอมาสงิหาคม	2022	ให้เงินหยวนเพ่ิมเป็น	12.28%	จากเงินทีไ่ม่มใีครเอา	กลายเป็น	
เงินสกุลหลักของโลก	เป็น	Global	Reserve	เป็นเงินสำรองของโลกได้	แล้วท่านจะว่า	
โลกไม่เปลี่ยนได้อย่างไร	นี่เป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในเรื่องการเงิน		
ท่านที่เรียนเรื่องการเงินมาท่านจะรู้ดีว่ามันมีความหมายอย่างไรบ้าง	จีนบอกแค่นั้น	
ยังไม่พอ	เงินหยวนต้องเป็น	 International	Payment	Currency	ต้องเป็นเงินที่	
คนใช้กันด้วย	นี่นานแล้วก่อนสงครามรัสเซีย-ยูเครน	คนใช้เงินหยวนกัน	3%	แต่ก	็
ชนะ	Yen	ชนะ	Canadian	Dollar	ชนะ	Australian	Dollar	จริงๆ	จีนเองก็ไม่ได้อยาก
ให้เงินหยวนออกไปอยู่	offshore	มากนัก	เพราะไม่แน่ใจว่าคนถือเงินหยวนเอาไว้
แล้ว	ท่านที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาก็ทราบดีจะทำอะไรกับเงินหยวน	เหมือนเราล่ะเรา
ก็ไม่อยากให้ใครถือเงินบาท	แบงก์ชาติก็ไม่อยากให้มี	offshore	baht	มากเกินไป		
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นี่พอ	America	sanctions	ที่ผมเรียกว่า	Secondary	sanctions	นะ	sanction	
เมียนมาลำดับ	2	ห้ามไทยจ่ายค่าแก๊สเป็นเงินดอลลาร์	ให้จ่ายเป็นบาท	ทุกคนฟัง	
ดูดีมากเลย	เมียนมาก็ประกาศเลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะค้าขายโดยใช้เงินบาท	
เงินหยวน	และเงินรูเบิลของรัสเซีย	แต่ปีละ	300-400	ล้านเหรียญ	เราจะสบายใจที่	
เงินบาทจะไปอยู่นอกประเทศมากขนาดนั้นหรือเปล่า	อันนี้ก็เป็นคำถาม	แต่พอเกิด
สงครามรัสเซยี-ยเูครนขึน้มา	sanction	รัสเซยี	ไม่ใหร้สัเซยีซือ้	ไมใ่ห้รัสเซยีขายพลังงาน	
ตะวันตกคาดว่าบีบรัสเซียแบบนี้	รัสเซียกับจีนจะได้ห่างกัน	เพราะเขามองว่าอิหร่าน		
รสัเซยี	จนี	เป็นการเชือ่มโยงท่ีเป็นอนัตรายต่อเขา	จรงิไม่จรงิท่านกไ็ปคดิดเูอง	แต่การ	
ทีพ่ยายามทำอย่างนัน้	เลยทำให้รสัเซยีกับจีนยิง่ใกล้ชดิกันมากขึน้	จีนกับรัสเซยีก็เลย
บอกวา่ง้ันเรากค้็าขายกนัตอ่ไป	รัสเซยีขายของใหจ้นีโดยใชเ้งนิหยวน	จีนซือ้ของจาก	
รสัเซยีโดยใชเ้งินหยวน	สงครามรสัเซยี-ยเูครนทีเ่ราเห็นมาแลว้เรากเ็หมอืนเชยีร์มวย
บางกลุ่มในบ้านเราก็เชียร์ยูเครน	บางกลุ่มก็เชียร์รัสเซีย	ผมไม่ได้บอกรัสเซียทำถูก	
แต่ท่านเชื่อไหมว่าในช่วงที่ผ่านมา	3	ปี	 เศรษฐกิจรัสเซียโต	3	กว่าเปอร์เซ็นต์		
โตมากกว่าไทย	เพราะเขาขายแก๊สให้จีน	แล้วก็ขายแก๊สกับน้ำมันให้อินเดีย	ยุโรป	
ก็ถล่มอินเดียบอกว่าเขา	sanction	รัสเซียกันอยู่	อินเดียไปซื้อพลังงานจากรัสเซีย	
ไดอ้ยา่งไร	ผมชอบรฐัมนตรตีา่งประเทศอนิเดยีคนหนึง่มากเลย	ตอบถกูใจเหลอืเกนิ		
แต่เราไม่กล้าตอบนะ	รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียบอกว่ายุโรปต้องเลิกคิดเสียที	
ว่าปัญหายุโรปนั่นคือปัญหาของฉัน	You	have	to	stop	thinking	that	European		
problem	is	our	problem	เพราะฉะนัน้อนิเดยีเปน็ประเทศยากจน	ฉนัตอ้งซือ้พลงังาน	
ท่ีถูกที่สุดให้กับคนของฉัน	 รัสเซียก็ยังได้อยู่ในบอร์ดคณะที่ปรึกษาบริษัทหนึ่งที	่
สวติเซอร์แลนด์ทีผ่มเป็นอยู	่ก็มีอดตีผูน้ำอะไรต่ออะไรอยูห่ลายคน	มผีูรู้เ้ขากเ็ล่าให้ฟัง	
ตัง้แต่เมือ่	2	ปีทีแ่ล้ว	ผมถามรัสเซยี-ยูเครนจะเป็นอย่างไร	เขาบอกรัสเซยีไม่แพ้แต่ว่า	
ไม่ชนะ	แล้วยเูครนกไ็ม่ชนะแต่พงั	แค่	2	ปีผ่านไป	ผมว่าคนทีพ่ดูกับผมนีท่่าทางจะใช่	
ท่าทางมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ	เพราะฉะนั้นเงินหยวนเลยทวีความสำคัญ	เป็น	
International	Trading	Currency	ข้ึน	โดยที่จีนก็ไม่ได้คาดคิด	ท่านประธานาธิบดี		
ส	ีจิน้ผิง	ไปเยือนซาอุดอีาระเบีย	จีนซึง่เป็นผูซ้ือ้พลังงานใหญ่ทีส่ดุในโลก	ซาอดุอีาระเบีย	
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เป็นประเทศขายพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก	ตกลงว่าอย่างไรรู้ไหมที่สำคัญมาก		
ตกลงว่าจะซื้อพลังงานเป็นเงินหยวน	สมัยที่เราเรียนกัน	สมัยนี้ก็อาจจะเรียนกันว่า	
ประวัติศาสตร์การเงินโลก	Petrodollar	เป็นเงินดอลลาร์ที่ใช้ในการซื้อขายพลังงาน		
เวลานี้เกิด	Petroyuan	สองประเทศที่ใหญ่ที่สุดค้าขายกันแบบนี้แล้ว	

เมือ่กีผ้มพดูถึงวา่จนีถกูอเมรกิา	Decouple	แยกการคา้	การเงนิ	การลงทนุ	
จนีเลยตดัสนิใจวา่ตัง้แตน่ีต้อ่ไปไม	่Diversify	Supply	Chain	แลว้	แตจ่ะ	Localize	แทน		
ผลิตในจีน	ขายในจีน	อเมริกามีนโยบาย	Decoupling	แยกการค้า	การเงิน	การลงทุน		
ทุกคนบอกว่ามัน	Unrealistic	อเมริกาเลย	Come	up	ด้วยนโยบายใหม่เรียกว่า	
Manage	decoupling	จะแยกแบบมีการบริหารจัดการ	พวกเราก็ถามว่าการบริหาร	
จัดการนี้บริหารอย่างไร	เขาออกนโยบายข้อใหม่มา	Friendshoring	ท่านคงคุ้นกับ		
Onshore	 Investment	ลงทุนในประเทศ	Offshore	คือลงทุนในต่างประเทศ	
Friendshoring	แปลว่าจะลงทุนกับประเทศที่เป็นเพื่อน	ก็ถามว่าแล้วประเทศไหนล่ะ	
ท่ีเป็นเพื่อน	ไม่เชิญไทยไปร่วมประชุมประชาคมประชาธิปไตย	2	ปีติดกัน	แปลว่า	
เราไม่เป็นเพื่อนหรือเปล่า	เราไม่เห็นด้วยกับนโยบายต่างๆ	ของเขาหมดทุกอัน	
เป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อน	นี่คือ	Friendshoring	นี่คือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น	
เพราะฉะนั้นจากสงครามแบบดั้งเดิม	สงครามเศรษฐกิจ	สงครามเทคโนโลยี		
สงครามการเงิน	ทำให้เกิดการวางกลุ่มพันธมิตรใหม่	จีน	รัสเซีย	ซาอุดีอาระเบีย	
อิหร่าน	เวเนซุเอลา	และอีกหลายประเทศ

สงครามแบบดัง้เดิม (Conventional Warfare)	ถา้ทา่นอธกิารบดเีชญิผม
มาพูดเมือ่	3-4	ปทีีแ่ลว้	แลว้มคีนถามวา่สงครามใชก้ำาลงัแบบดัง้เดมิจะเกิดข้ึนหรือไม	่
ผมก็จะบอกว่าเลอะเทอะ	สงครามด้ังเดิมไม่มีแล้ว	เดี๋ยวนี้เป็นสงครามท่ีเทคโนโลยี		
สงครามไซเบอร์	สงครามการค้า	ขึ้นภาษีกีดกันทางการค้ากัน	แต่ไม่ใช่	3	ปีมาน้ี	
Conventional	Warfare	มันเกิดขึ้น	มันเกิดปัญหาอดีตประธานรัฐสภาคองเกรส	
สหรัฐอเมริกาไปเยือนไต้หวัน	ขัดกับข้อตกลงผู้นำาสำาคัญต้องไม่ไปเยือนไต้หวัน	จีน
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ก็ทำาเหมือนที่ผมคิดเอาไว้คือล้อมแต่ไม่รบ	ส่งเครื่องบินไปฝึกอยู่ใกล้ๆ	เกาะไต้หวัน		
ส่งกองเรือเป็นร้อยๆ	ลำาเข้าไป	ล้อมแต่ไม่รบ	เกิดอะไรขึ้น	การบินไทยหยุดบิน	
สายการบินทั้งหลายหยุดบิน	เพราะว่าเจอเครื่องบินรบเป็นร้อยๆ	ลำา	ไม่มีใครบิน	
การขนส่งทางเรือจากอาเซียน	ขึ้นไปญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	ไปไม่ได้	แล้วถ้าเผื่อความ	
ตึงเครียดที่ไต้หวันเกิดขึ้น	และจีนล้อมแต่ไม่รบสัก	6	เดือน	จะเกิดอะไรข้ึน	อันนี้	
น่ากลัวมากเพราะใกล้บ้าน	และจีนก็	sanction	ไต้หวันด้วยการไม่ขายทรายให้	
ผมยังจำาได้	BBC	บอกว่าเนี่ยเพราะไต้หวันมีการก่อสร้างเยอะ	ปรากฏว่าทรายนี้	
เอาไปทำา	Siliconized	เอาไปทำาชิป	(chips)	เพราะฉะนั้นการไม่ขายทรายให้กับ	
ไต้หวันกระทบต่อการผลิตชิป	ซึ่งชิปเวลานี้ก็ไม่พออยู่แล้ว	ถ้าไม่มีชิปพวกเราอยู่กัน
ไม่ได้นะชีวิตนี้	โทรศัพท์ใช้ไม่ได้	iPad	ใช้ไม่ได้	ตู้เย็น	รถยนต์	อะไรใช้ไม่ได้หมดเลย	
ไม่มี	Semiconductor	chips	นี่เรื่องใหญ่	กระทบเศรษฐกิจ	กระทบการเมือง

ทะเลจีนใต้	เงียบๆ	มาพักหนึ่ง	ตอนนี้ฟิลิปปินส์กับจีนเริ่มปะทะกันแล้ว		
ยิง	Water	Canon	ใส่กันแล้ว	ถ้าเผื่อว่าเกิดมีการปะทะกันในทะเลจีนใต้	 เป็น	
แฟลชพอยต์ขึ้นมาในสำานักข่าวระหว่างประเทศ	ไม่มีใครมาหรอกอาเซียน	ที่บอก	
อาเซียน	610	ล้านคน	เป็นตลาด	มีการค้าเสรีซึ่งกันและกัน	พอมันขึ้นเป็นแดงๆ	
อย่างนี้ทั่วไปหมด	นักท่องเท่ียวก็ไม่มา	บริษัทใหญ่ๆ	ที่จะมาประชุมในประเทศ	
อาเซียน	ก็ต้องจ่าย	Insurance	เพิ่มขึ้น	เพราะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

คาบสมุทรเกาหลี	ก็มีประธานาธิบดีเกาหลีเหนือที่ค่อนข้างจะสมเหตุ	
สมผลนะ	เวลาทา่นไม่พอใจคุณลงุท่านก็เอาจรวดยิงใสม่าแลว้	เวลาทีอ่เมริกาซอ้มรบ
กบัเกาหลใีตอ้ยูใ่นทะเล	เขากจ็ะยงิจรวดมสิไซลล์งไปในทะเลสกั	20	ลกู	แลว้ก็บอกว่า	
มสิไซลล์า่สดุนีย่งิถึงฮาวายแลว้นะ	ซึง่อนัตราย	แตเ่ขากเ็ปน็พนัธมติรกบัรัสเซยี	รสัเซยี
ขาดยุทโธปกรณ์	อุปกรณ์	อะไหล่	หลายๆ	อย่าง	เขาก็มีวิธีส่งให้	รัสเซียที่ผมพูดถึงว่า	
ขายน้ำามันให้อินเดีย	ให้กับจีน	จริงๆ	เขาขายให้มากกว่านี้	มันมีกองเรือผี	เขาก็ขาย	
ผ่านประเทศหนึ่งซึ่งไม่อยากเอ่ยชื่อประเทศเขา	ที่ดูเป็นกลางๆ	และประเทศน้ัน	
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กส็ง่ตอ่เขา้มาในเรอื	แลว้พอเป็นเรอืว่ิงอยู่ในทะเลแลว้ก็ไม่รูแ้ลว้น้ำามนัได้มาจากไหน		
เพราะฉะนั้นเวลาเราดูความขัดแย้งกันระหว่างประเทศมันไม่ใช่	Politics	อย่างเดียว		
มันเป็น	Political	Economy	และทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปของมัน	ซึ่งเราดูแล้ว	
ไม่ใช่แค่ใครแพ้	ใครชนะ	แต่ดูเพียงว่าผลกระทบจะกระทบเราอย่างไรบ้าง	อิสราเอล	
ฮามาส	เกิดขึ้น	ก็ดูสิว่าจะเป็นอย่างไร

ทีส่ำาคัญคอื	สงครามรปูแบบใหมก่บัสงครามอย่างด้ังเดิมมปีฏสัิมพนัธ์ 
ซ่ึงกันและกัน	sanction	ที่มีต่อรัสเซีย	ผมยังนึกว่า	3	เดือนจะมีผลกระทบถึงไทย	
แต	่7	วนัถงึแลว้	ราคาพลังงานของไทยขึน้	คา่ขนสง่ขึน้	ทกุอย่างข้ึนหมดเลย	จนในทีส่ดุ	
เราไม่ได้รู้อีโหน่อีเหน่กับสงครามรัสเซีย-ยูเครนด้วยเลย	ค่าครองชีพสูงข้ึนไป	
เงินเฟ้อสูงข้ึน	แบงก์ชาติตอนแรกก็ไม่อยากขึ้นดอกเบ้ีย	เพราะว่าอเมริกาเขาต้อง	
ขึน้ดอกเบีย้เพราะวา่เขาเปน็	Demand-Pulled	Inflation	เขาออกจากโควิดกอ่น	เขาใช	้
นโยบายอัดเงินเข้าไป	เศรษฐกิจเขาดี	ยกตัวอย่างเหมือนท่านขับรถด้วยความเร็ว	
200	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	เครื่องร้อนมาก	ต้องเหยียบเบรก	ไม่อย่างนั้นพัง	ก็เหยียบ
ขั้นที่	1	ขั้นที่	2	ขั้นที่	3	ขั้นที่	4	จากดอกเบี้ย	0.25	ที่เป็น	5.25	ท่านที่มี	connection		
ดีๆ	ไม่ต้องทำาอะไร	บางคนไปฝากไว้แบงก์อเมริกา	ได้	5.25	เทียบกับของไทยได้	
เท่าไหร่	แต่ประเทศไทยเพิ่งบอกว่าจะเปิดประเทศจากโควิดเมื่อมิถุนายน	2	ปีที่แล้ว
กำาลังขับรถด้วยความเร็ว	15	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ต้องเหยียบเบรกกับเขาแล้ว	เพราะ
ว่าพอเงินเฟ้อเพิ่มก็กลัว	แต่เป็นเงินเฟ้อจากต้นทุนที่สูงขึ้น	(Cost-pushed	Inflation)	
ไมใ่ชม่าจากเศรษฐกิจด	ียโุรปกเ็งนิเฟอ้เพิม่จากตน้ทนุพลงังาน	ดงันัน้ดอกเบีย้ทัว่โลก	
ขึ้นหมด	เพราะยุโรปมีเงินเฟ้อ	อเมริกามีเงินเฟ้อ	ทุกคนขึ้นตามอเมริกาหมด	ถ้าเรา	
ไม่ขึ้นดอกเบี้ย	เงินก็จะไหลออกไปฝากประเทศที่ดอกเบี้ยสูงกว่า	ค่าเงินบาทก็จะ	
อ่อนลง	ค่าเงินบาทอ่อนลงก็ไปซ้ำาเติมสินค้านำาเข้าให้ราคาแพงขึ้น	เราก็ต้องปรับ	
ตรงนี	้แบงก์ชาตก็ิพยายามปรบัใหน้อ้ยทีส่ดุเทา่ทีท่ำาได	้กน็า่จะเหน็ไหมวา่แคส่งคราม	
รสัเซยี-ยเูครนเขาทะเลาะกนัเรือ่งอะไรกแ็ล้วแต	่ผลกระทบทางเศรษฐกจิต่อประเทศ		
เลก็ๆ	อยา่งไทย	ตอ่เศรษฐกจิมหภาคมหาศาล	และตอ่ปากทอ้งของพีน่อ้งประชาชน
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มีมหาศาล	และเวลานี้ยังไม่รู้นะว่าสงครามในตะวันออกกลางจะขยายไปขนาดไหน	
กลุ่มกบฏฮูตีที่อยู่ในเยเมนแค้นแทนปาเลสไตน์ก็ยิงจรวดใส่เรือที่ผ่านทะเลแดง	
โดนบ้างไม่โดนบ้าง	บอกว่าจะมุ่งที่เรืออเมริกากับเรืออังกฤษ	ยังไม่ทันอะไรเลย	
เรอืหลายลำาตอ้งเปลีย่นเสน้ทางมาเอเชยี	ตอ้งลงไปขา้มถงึแหลมกูด๊โฮปทางตอนใตส้ดุ	
ของทวปีแอฟรกิา	คา่ระวางเรอืขึน้ทันท	ีและหวัหนา้กบฏฮตีูนีป่ระกาศเมือ่วานบอกวา่	
จะมีเซอร์ไพรส์	แต่ไม่บอกว่าจะทำาอะไร	เคเบิ้ลใต้น้ำาไม่ทำาลาย	แต่จะมีเซอร์ไพรส์
ให้ดูท่ีเป็นเซอร์ไพรส์ที่ตะวันตกต้องเจ็บแสบ	เพราะฉะนั้นหลายประเทศเลยสร้าง
ทางเลือกใหม่	

โลก	sanction	รสัเซยีไม่ให้โอนเงินในระบบท่ีเรยีกวา่	Swift	ทา่นทีท่ำาเรือ่ง
การเงิน	เคยโอนเงินท่านก็จะทราบดี	ต้องมี	Swift	Code	จีนคิดระบบที่มาแทน	Swift		
ไว้นานแล้วตั้งแต่ปี	2015	ไม่ได้คิดว่าใครจะมาใช้เท่าไหร่	แต่พอ	Sanction	Swift		
คนก็แห่กันไปใช้ระบบ	CIPS	–	Cross-Border	 Interbank	Payment	System	
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ของจีน	การใช้	National	Currency	สกุลเงินของตัวในการค้าขายระหว่างประเทศ	
แทนดอลลาร์และยูโรเกิดขึ้น	เม่ือกี้ผมพูดถึงจีนกับซาอุดีอาระเบีย	ขณะเดียวกัน
เงินรูปีของอินเดียกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 เริ่มมีการใช้	Petroyuan	กำาลังเกิด	
กลุ่มที่เรียกว่า	BRICS	ขึ้น	โดยมีประเทศบราซิล	รัสเซีย	อินเดีย	จีน	และแอฟริกาใต้	
รวมตัวกัน	เวลานี้	BRICS	กำาลังจะคิดหา	BRICS	Currency	คือ	สกุลเงินของ	
กลุ่มประเทศ	BRICS	ถ้าถามว่าประเทศไทยสนใจไหม	สนใจ	ประเทศไทยเข้าคิว		
มกราคมที่ผ่านมานี่เขารับเข้าไปอีก	6	ประเทศ	ประเทศไทยเข้าคิวแล้วที่จะเข้าเป็น	
สมาชิก	BRICS	เห็นไหม	เดี๋ยวนี้ไม่ได้สนใจ	UN	ไม่ได้สนใจองค์การการค้าโลก	
สนใจว่า	BRICS	จะเดินไปทางไหน	แน่นอน	ยากมากที่จะคิดสกุลเงินของ	BRICS	
ขึ้นมาได้	ยากมากที่จะเกิด	Global	Reserve	 เป็น	BRICS	Currency	ขึ้นมาได้		
แต่ของเหล่านี้มันควรจะใช้เวลา	20	ปี	แต่เวลานี้มันเริ่มคิดเริ่มลองกันในเวลา	2	ปี		
มันเร็วขึ้นมาก
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คนถามบอกว่าแล้วเป็นสงครามโลกใหม่ไหม	ผมก็บอกมันอาจจะเป็น	
แต่มันเป็นสงครามโลกที่ไม่เหมือนครั้งที่	 1	ครั้งที่	2	คือมันเป็นการผสมผสาน	
ระหว่าง	Regional	War	คือสงครามภูมิภาค	แล้วก็มีสงครามตัวแทน	มีสงครามใต้ดิน	
หรือสงครามรัฐ	มียิงจรวดเข้าไปในกลุ่มหนึ่งในเลบานอน	อเมริกายิงจรวดเข้าไปใน	
ที่ตั้งของกลุ่มกบฏในซีเรีย	ในอิรัก	อเมริกากับอังกฤษยิงจรวดเข้าไปตอบโต้กับกลุ่ม	
ฮูตีในเยเมน	คนไปโบสถ์ที่อิหร่าน	200	กว่าคนอยู่ดีๆ	มีระเบิด	อ้างเป็นนัยว่าเป็น	
พวกไอซสิ	แลว้กบ็อกว่าไอซสิ	ซึง่เดมิเปน็ผูก่้อการรา้ย	มีคนเลา่ว่า	ไอซสิเป็นประเทศ	
ตะวันตกสนับสนุน	ไม่อยากเอ่ยชื่อประเทศ	แล้วจู่ๆ	ก็ชักมาใกล้บ้าน	มีการยิงจรวด	
เข้าไปถล่มกลุ่มเป้าหมายในปากีสถาน	เข้ามาเอเชียใต้แล้ว	และอีกหนึ่งลักษณะใหม	่
ของสงครามโลก	คือ	ยังดีที่ประเทศไทยยังไม่เกิดขึ้นมาก	แต่ในอเมริกา	ในอังกฤษ	
ในฝรั่งเศส	ในหลายประเทศ	มีสองฝ่ายเลย	ฝ่ายที่สนับสนุนอิสราเอลกับฝ่าย	
ท่ีสนับสนุนปาเลสไตน์เป็นแสนๆ	คนเผชิญหน้ากัน	ที่มาเลเซียท่านนายกรัฐมนตรี		
อันวาร์	อิบราฮิม	นำาเดินขบวนเลย	ต่อต้านอิสราเอล	แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์นี้		
ในขณะที่เราคุยกันอยู่นี้ก็ยังเกิดขึ้นตลอดเวลา	สังคมแตกแยกข้ึนเร่ือยๆ	สิ่งที่ผม	
เกรงที่สุดก็คือว่าสังคมเม่ือแตกแยกแล้ว	มันจะเป็นเหมือนกับ	9/11	จะมีคนที่	
เจ็บช้ำาน้ำาใจ	เห็นใจปาเลสไตน์	อีกคนหน่ึงเห็นใจยิว	แล้วก็ก่อให้เกิดวินาศกรรม	
ขอให้ไม่เกิด	แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น	การก่อวินาศกรรมในสนามบิน	ในสถานที่	
ท่องเที่ยว	ทุกอย่างหยุดหมด	ประเทศไทยท่ีหวังตัวเลขนักท่องเที่ยวจะข้ึนมา	
คนจะมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น	ก็จะมีปัญหาขึ้นมามาก	ทั้งหมดนี้เราอยู่ในอะไร	

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ	เราอยู่ใน VUCA World	เราอยู่ในสงคราม	ใน
โลกที่มีความผันผวน	(Volatility)	ความไม่แน่นอน	(Uncertainty)	ความสลับซับซ้อน		
(Complexity)	และความคลุมเครือ	(Ambiguity)	ทั้ง	Geopolitics	ทั้งเทคโนโลยีที่	
เปลี่ยนอยู่ทุกวัน	New	Generative	AI	เขาก็ยังนั่งอยู่ในแล็บ	ที่เรากำาลังคุยกันอยู่นี้		
คดิของใหมข้ึ่นมาเรือ่ยๆ	Pandemic	ไมรู่ว้า่จะมอีะไรมากแคไ่หน	ทา่นอธกิารอาจจะ	
ตอบไดดี้กว่า	จะอนัตรายแคไ่หน	เราพรอ้มแคไ่หน	Climate	Crisis	วิกฤตทางภูมอิากาศ	
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เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกเม่ือเชื่อวัน	ปลาท่ีอยู่ในน้ำาตื้นในอ่าวไทยเร่ิมร้อนไปแล้ว		
กำาลังลงลึกไปหากินที่ลึกที่น้ำาไม่ร้อนเท่านี้	ซึ่งเขาก็หากินไม่เป็น	ก็ไม่เคยหากินในน้ำา	
แบบน้ี	Coastal	Fishing	กจ็ะเกดิปัญหา	สตัว์ทัง้หลายกเ็ครยีดเพราะอากาศรอ้นเกนิไป	
ซ่ึงจะเข้าไปสู่เมษายนนี้	ก็จะร้อนมากอีกแล้วปีนี้	 เพราะฉะนั้นมันกระทบทั้ง	
เกษตรกรรม	ปศุสัตว์	กระทบ	Consumer	กระทบพวกเราทุกคนหมด	แต่เขาบอกว่า	
มนัไม่ใชแ่ค	่VUCA	World	ซึง่เดิมเปน็ศพัทท์หาร	ตอ่มาไปใชเ้ป็นศพัท์ของธุรกิจ	แต่ว่า	
ตอนน้ีเราเดินเขา้ไปสู	่BANI World	ซึง่หนกัขึน้ไปอีก	เพราะเปน็ผลกระทบตอ่จติใจคน	
คอืเปน็โลกทีเ่ปราะบาง	(Brittle)	สงครามจะเกดิขึน้เม่ือไหรก่ไ็มรู่	้เทคโนโลยจีะ	Disrupt	
อกีแคไ่หนกไ็มรู่	้สรา้งความกังวล	(Anxious)	คาดเดายาก	(Nonlinear)	และไมส่ามารถ	
เข้าใจได้	 (Incomprehensible)	ท่านอย่าลืมมันมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยนะของความ	
ซับซ้อนต่างๆ	เหล่านี้	เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเอา	VUCA	World	ผสมกับ	BANI	World		
ท่านจะเห็นว่า	Pandemic,	Technology,	Climate,	Geopolitics	และการแข่งขันกัน	
ทางการเงิน	Disrupt	โลกและสังคมรุนแรง	แล้วกระทบการศึกษาเราอย่างไร	

ผมคิดว่าผลสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดที่พูดมา	สังคมเปลี่ยน	
โลกเปลี่ยน	กระทบการศึกษาของเราอย่างมาก	การเปลี่ยนแปลงของโลกสู่การ 
ปรับตัวของอุดมศึกษาไทย	ในขณะที่การศึกษาของไทย very	structured	ต่ำากว่า	
ปรญิญาตร	ีปรญิญาตร	ีโท	เอก	บุคลกิของยคุ	4.0	คือ	Life	Long	Learning	การศกึษา	
ตลอดชีวิต	Reskill	-	Upskill	-	Newskill	เพิ่ม	Skills	ใหม่ๆ	ตลอดเวลา	บัณฑิตที่จบ	
ปริญญาตรีเมื่อ	5-8	ปีที่แล้ว	แม้จะไม่ใช่จากมหิดล	อาจจะจากหลายมหาวิทยาลัย	
ไม่สามารถข้ึนรถไฟทางเทคโนโลยีได้	ไม่ใช่ว่าเขาเก่งหรือเขาไม่เก่ง	ไม่ใช่ว่าก็ไม่มี	
ความรู	้แตเ่ขาไมไ่ดเ้รยีนของพวกนีเ้ม่ือ	5	ปีท่ีแลว้	5-6	ปีท่ีแล้วไมม่	ีInternet	of	Things		
ไมม่	ีNew	Generative	AI	ไม่ม	ีMechatronics	ไม่มขีองเหลา่นี	้จงึตอ้งเอาทัง้คนสงูอาย	ุ
และบัณฑิตที่เพิ่งจบมา	Retrain	เพื่อเข้า	Work	 force	ใหม่	รัฐบาลพูดเสมอว่า	
EEC	-	Eastern	Economic	Corridor	จะเป็นไฮเทคมาลงทุนทำาให้คนไทยได้ทำางาน	
ในไฮเทค	ผมก็ถามว่าคนไทยที่ไหนที่ทำางานกับไฮเทคที่เขาจะมาลงทุน	เพราะว่า	
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มันไม่ใช่สิ่งที่เราผลิต	ชีวิตของนักศึกษาเปลี่ยนจาก	Three	Stage	Life	 เป็น	
Multi-Stage	Life	เรยีน	1	ปอีอกไปทำางานดกีว่า	มหาวทิยาลยัท้ังหลายกท็ำาเครดติแบงก	์
(Credit	Bank)	ไว	้เอาเครดติใสไ่วไ้ปทำางาน	2	ปกีลบัมาเรยีนต่ออกี	1	ปี	บางทไีมม่าเลย	
ด้วยซ้ำา	เพราะได้งานดี	และบริษัทเขาก็ทำา	Reskill	Upskill	ให้	ก็ได้ขึ้นไปเร่ือยๆ	
ผมคุยกบัเพือ่นทีเ่ปน็นกัธุรกจิคนหน่ึง	บอกวา่คณุรบัคนมาใหมเ่ยอะเลย	เขาจบอะไร	
กันมาบ้าง	เจ้าของบริษัทบอกว่า	ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจบอะไรมา	เขาสัมภาษณ์
มาแล้ว	เขาทำาได้ดีมาก	จบอะไรก็ไม่รู้	แต่ได้งานที่เงินเดือนดีมากมาย	งั้นคนมาถาม	
ผมว่า	บัณฑิตจบมาเงินเดือน	15,000	บาทหรือ	20,000	บาทดี	ผมบอกว่าตอบไม่ได้	
ถ้าจบมาแล้วมีทักษะทำางานได้ตามตลาดแรงงานต้องการ	50,000	บาทก็ไม่แพง	
ถ้าจบมาแล้วทำางานไม่ได้ตามตลาดที่เขาต้องการ	10,000	บาทเขาก็ไม่จ้าง	ก็มีวิธี	
ทำาอย่างไรที่จะไม่จ้าง	อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น	ค่าแรงขั้นต่ำาก็เหมือนกัน	แต่ถามว่า	
ค่าแรงข้ันต่ำาเท่านี้เท่านั้นแพงหรือถูก	 มันขึ้นอยู่ กับทักษะ	ถ้าตลาดแรงงาน	
เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ยังผลิตคนที่ไม่มีทักษะ	แล้วเราก็ไม่มีกระบวนการเรียนที่เป็น	
Life	Long	Learning	ใหก้บัเขา	บณัฑิตเรากจ็ะไมส่ามารถขึน้ขบวนรถไฟทางเทคโนโลยไีด	้
มหาวิทยาลัย	การศึกษา	ไม่ใช่การศึกษาเพื่อหางาน	แต่เป็นการศึกษาเพื่อสร้างงาน	
ให้ตัวเอง	มหาวิทยาลัยไม่ใช่อุดมศึกษาที่ผลิตคนเพื่อปริญญา	แต่ต้องผลิตคน	
ที่อุดมด้วยปัญญา	มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนสถานที่จากการสอนในห้องเรียน	
ไปเป็นการหาความรู้จากการทดลอง	และลงมือปฏิบัติเป็น	action	 learning	
เป็น	experiential	learning	วิธีการเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยนไป	อย่างที่ผมเรียนไป	
เมื่อสักครู่	 เลกเชอร์อย่างเดียวไม่ได้แล้ว	อาจารย์ต้องกลายเป็นโค้ช	แต่อาจารย์
จะกลายเป็นโค้ชได้	 เป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาได้	อาจารย์ก็ต้องมีประสบการณ์		
ถา้อาจารย์มาอ่านตำาราใหเ้ขาฟงัเขาก	็google	ด	ูเขากบ็อกว่าเหมอืนกนั	คลา้ยๆ	กนั		
แต่อาจารย์ก็ต้องมีประสบการณ์ในภาคเอกชน	มีประสบการณ์กับองค์การบริหาร	
ส่วนตำาบล	มีประสบการณ์กับหน่วยงานของราชการ	มีประสบการณ์กับอะไร	
ก็แล้วแต่	ที่จะเอาประสบการณ์นั้นมาแนะนำาเขาในห้องได้	ทีนี้จะไปมีประสบการณ์	
ข้างนอกก็ไม่ทราบว่ามหิดลนับอย่างไร	แต่หลายแห่งก็นับไม่ได้	ไม่เป็น	Work	Load		
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เพราะไปทำางานขา้งนอก	ดไีมด่ถีกูดา่ดว้ยซ้ำา	ไปทำางานเพือ่หาเงนิข้างนอก	เพราะฉะนัน้	
โครงสร้างของเรา	โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ยังเป็นราชการ	หรืออยู่ในระบบกำากับนี่		
จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้มาก	เข้าใจ	เห็นใจกันหมด	แต่ถึงเวลาแล้วมันไม่ได้	

รายงานธนาคารโลกกบักองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา	(กสศ.)	
ระบุข้อมูลหนึ่งที่น่ากลัวกว่าที่ผมคิดออกมาเร็วๆ	นี้	บอกว่าไทยขาดทักษะทุนชีวิตที่
เรยีกกนัวา่	Foundational	Skills	3	ประการ	อนัแรกเราขาดเรือ่งการรูห้นงัสอื	(Reading	
Literacy)	อันที่	2	ขาดทักษะดิจิทัล	(Digital	Skills)	อันที่	3	ขาดทักษะทางอารมณ์	
และสังคม	(Socio	-	Emotional	Skills)	เขาบอก	64.7%	ของเยาวชนและวัยแรงงานมี	
Reading	Literacy	ต่ำา	อ่านฉลากยาให้เข้าใจและจำาได้ว่าต้องใช้อย่างไร	ยังทำาไม่ได้	
ไม่รู้จริงหรือเปล่า	ทักษะดิจิทัล	74%	ต่ำากว่าเกณฑ์	ใช้เมาส์ไม่สะดวก	ใช้แป้นพิมพ	์
ไม่สะดวก	ใช้อะไรที่เป็นดิจิทัลทั้งหลายไม่สะดวก	ทักษะทางอารมณ์และสังคม	
30%	ต่ำากว่าเกณฑ์	ขาดความคิดริเริ่มเพื่อสังคม	ไม่กระตือรือร้น	 ไม่อยากรู้	
อยากเห็น	ผมว่าของเราอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันนะแต่อยากรู้อยากเห็นผิดเรื่อง	
มีคนบอกมีหนังสือชื่อสิ่งแวดล้อมของเราน่าสนใจมาก	 เพื่อนคนหนึ่งบอกว่า	
ไม่เห็นน่าสนใจเลย	น่าสนใจกว่าถ้ามีหนังสือช่ือ	“สิ่งแวดล้อมของเขา”	แต่ทั้งหมด		
Foundational	Skills	ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ	 เขาคำานวณออกมาว่าเป็นต้นทุน	
ทางเศรษฐกิจเสียหายไป	3.3	ล้านล้านบาท	หรือ	20%	ของ	GDP	ในปี	2566	
คนท่ี	Foundational	Skills	ต่ำา	ได้รายได้ต่ำากว่าคนที่	Foundational	Skills	ถึงเกณฑ์	
ถึงเดือนละ	6,000	กว่าบาท	ทางแก้ทำาอย่างไร	มีหลายทาง	มีคนเสนอมากมาย	
ผมก็เชื่อว่าในที่นี้ก็พูดกัน	Competency	-	Based	Curriculum	เป็นไปได้หรือไม่ที่เรา	
ทำาหลักสูตรให้คนที่เรียนเขาเรียนในสิ่งที่จะต้องทำา	มากกว่าให้เรียนในสิ่งที่เขา	
Expect	to	know	เราชอบไปคิดให้เขาว่าเขาต้องเรียนทุกวิชา	ว่าเขาต้องรู้ทุกวิชา	
ดังต่อไปนี้	 ซ่ึงมันก็มีความสำาคัญอยู่จำานวนหนึ่ง	แต่ขณะเดียวกันเขาเรียนมาแล้ว	
เขาทำางานไมไ่ด	้เปน็ไปไดห้รอืไมท่ีเ่ราเอา	Competency	-	Based	Curriculum	เข้ามา		
เป็นไปได้หรือไม่ท่ีเราเอา	Experiential	Learning	การเรียนที่มาจากประสบการณ์	
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เข้ามาผสมผสาน	ผมเชื่อว่าทางการแพทย์	ทางวิศวกรรมทำาไปมาก	ทางด้าน	
มนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์จะทำาได้แค่ไหน	

เราเกดิ	Digital	Nomad	ขึน้ในประเทศไทยมากมาย	Nomad	คอืผูท่ี้อพยพ
สมัยหลายร้อยปีมาแล้ว	แต่เวลานี้คนต่างชาติมาอยู่ที่เชียงใหม่	3	เดือน	ตั้งบริษัทใน
เอสโตเนีย	เพื่อนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศส	เพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นคนสิงคโปร์	พอลงทุน	
ทำาธุรกิจกัน	โอนเงินกันอะไรกัน	วันก่อนผมไปที่ปราณบุรีผมก็เจอ	Digital	Nomad	
ตัวจริง	นำาสุนัขมาเดิน	ผมก็นำาสุนัขไปเดิน	ผมถามว่าอยู่ที่ไหน	เขาตอบอยู่เชียงราย	
แล้วสุนัขนี้ได้มาจากไหน	ได้จากเกาะเต่า	ชุมพร	แล้วผมก็อยู่เชียงใหม่	แล้วผมก็อยู่	
ประจวบ	คนไทยนะ	เลยบอกนี่คุณ	Digital	Nomad	ใช่ไหม	เขาหัวเราะ	งั้นแทนที่	
รัฐบาลจะไปคอยดูว่าจะเก็บภาษีเขาอย่างไร	ผมว่าเราย้อนมาดูดีหรือไม่ว่า	เราจะให	้
การศึกษากับคนของเราให้เข้าใจ	Digital	Nomad	นี่อย่างไรบ้าง	

ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติที่องค์กรอื่นไม่มี	 เวลานี้เร่ือง	
การศึกษาเอกชนก็	Take	the	matter	in	their	own	hands	นะ	เรื่องการศึกษา	CP	ALL		
มีปัญญาภิวัฒน์	CP	ก็มีสถาบันพัฒนาผู้นำาองค์กรที่เขาใหญ่	ทุกอย่างเขามี		
in	House	หมด	แตส่ิ่งท่ีเขาไม่มีก็คือ	1.	มหาวทิยาลยัเป็นประชาคมแหง่ความรว่มมอื	
จากหลากหลายภาคส่วน	(Community	of	Multilateral	Cooperation)	2.	เราเป็น	
ประชาคมของสหวิทยาการ	(Community	of	Inter	/	Multi	Disciplines)	ที่มหิดลก็เป็น	
หลากหลายสาขา	3.	เราเป็นประชาคมที่มีคนหลายช่วงวัย	(Community	of	Multi	-	
Generations)	ซ่ึงสถาบันวิจยั	สถาบันเอกชนเหลา่นีไ้ม่มี	4.	เรามปีระชาคมทีม่ปีฏสิมัพนัธ	์
ทางสังคมและการเรียนรู้	 (Community	of	Social	 Interactions	and	Human		
Orientation)	คนเข้ามาอยู่มหาวิทยาลัย	นักศึกษาเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัย	ท่านอย่า	
นึกว่าการที่ท่านต้องอยู่กับเพ่ือน	ชอบเพ่ือน	ไม่ชอบเพื่อน	เสียใจ	ดีใจทั้งหลาย	
พวกนี้เป็นกระบวนการในการมีปฏิสัมพันธ์และการสร้างการเรียนรู้ในการปรับตัว	
ที่สำาคัญอย่างยิ่ง	ซึ่งอันน้ีการเรียนออนไลน์อย่างเดียวไม่มี	5.	มหาวิทยาลัยเป็น	
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ประชาคมของความมีมนุษยนิยม	(Community	of	Humanism)	6.	เป็นประชาคม	
ทีม่กีารบรหิารทีม่คีวามยดืหยุ่น	มสีว่นรว่มดว้ย	และโปรง่ใส	(Community	of	Flexible,	
Inclusive	and	Transparent	Management)	7.	 เป็นประชาคมที่มีจริยธรรมสูง	
(Community	of	High	Ethics)	8.	เป็นประชาคมที่มีการปรับตัวและยืดหยุ่นต่อความ
เปลีย่นแปลง	(Community	of	Resilience	and	Agility)	9.	เปน็ประชาคมแหง่สนัติภาพ		
ความเห็นอกเห็นใจกัน	ความเมตตา	และความร่วมมือกัน	(Community	of	Peace,	
Empathy,	Compassion	and	Cooperation)	แล้วมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติ 
แบบนี้ต้องทำาอะไร	ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยต้องรับรู้และปรับตัวต่อ	VUCA	World		
และ	BANI	World	ให้ได	้มหาวทิยาลยัตอ้งรบัรูแ้ละปรบัตวัตอ่ผลของสงครามใหมแ่ละ
สงครามดัง้เดมิ	และมหาวทิยาลยัตอ้งทำา	Future	Foresight	ตอ้งกวาดสญัญาณความ	
เปลี่ยนแปลงในอนาคตตลอดเวลา	ไม่ต้อง	20	ปี	แต่	2	ปีข้างหน้าอะไรจะเกิดข้ึน	
ในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์	 เร่ืองเทคโนโลยี	 เรื่อง	Pandemic	เร่ือง	Climate	เร่ือง	
Sustainability	แล้วเราจะปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเราอย่างไร	

การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน	ผมคิดว่าต้องทำา	3	อย่าง	
อันแรก	คือ	สร้างบัณฑิตที่ทันโลก	อันที่สอง	คือ	สร้างคณาจารย์ที่ทันโลก	เราชอบ	
พูดกันถึงเรื่องบัณฑิตพันธุ์ใหม่	 ในที่ประชุมนี้ก็มีทั้งบัณฑิต	ทั้งอาจารย์	แต่เรา	
จะมีบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีอาจารย์พันธ์ุใหม่	แล้วอันท่ีสาม	คือ	 เรา	
ก็ต้องมีผู้บริหารพันธุ์ใหม่ที่ทันโลกด้วยกันทั้ง	3	อย่างให้เขา	สร้างบัณฑิตท่ีทันโลก	
คอืตอ้งเนน้	Life	Long	Learning	ให้เขา	เราตอ้งเขา้ใจตลาดแรงงาน	ต้องใหเ้ขาทำางาน
กับ	AI	ให้ได้	การเรียนไม่ใช่เรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่เรียนใน	Co-Working	Space	
ในร้านกาแฟ	ในท่ีต่างๆ	ที่นักศึกษาเขาจะเจอกัน	เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยกัน
ทั้งสิ้น	เราจะเอากระบวนการเรียนรู้เหล่านั้นเข้ามาประกอบให้มันเป็นหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งไร	เราตอ้งสร้างอาจารยท์ีมี่ความรู	้เรา	Reskill	Upskill	นกัศกึษา	
อย่างเดียวไม่พอ	ต้อง	Reskill	Upskill	อาจารย์ด้วย	เราต้องสร้างผู้บริหารให้ทันโลก		
ผู้บริหารต้องกวาดสัญญาณปัจจุบันและอนาคตอยู่ตลอดเวลา	ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
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สังคมสูงอายุ	เราควรจะปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรคนของเราอย่างไร	Climate,	Food	
Security,	Pandemic	ที่เราพูดกันไปหมดแล้ว	

ผู้บรหิารตอ้งปรบัตวัอยูเ่สมอโดยการใชป้ระโยชนจ์ากการเป็นประชาคม
ท้ัง	9	ประการอย่างเต็มที่	ต้องปรับยุทธศาสตร์ทีละ	5	ปีก็ไม่พอ	เราต้องกล้าเพิ่ม		
กล้ายุบองค์กรของมหาวิทยาลัย	เรื่องน้ีพูดให้อธิการบดีและผู้ที่จะเป็นอธิการบดี	
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ	ทั้งมหิดล	ทั้งจุฬาฯ	และอ่ืนๆ	ปวดหัวเล่น	ผมจำาได้ผมเป็น	
คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาฯ	นี่	แค่จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาสอนในวิชาเดียวกัน	
เพิม่อกีตอนหนึง่	คณะแทบแตก	แตก่ต็อ้งทำา	เพราะถา้เราไมท่ำา	เราจะถูกบังคบัให้ทำา	
เพราะฉะนั้นมันต้องมีการเพ่ิม	มียุบ	มีควบรวมหลักสูตรรายวิชา	มันต้องลดความ
ซ้ำาซ้อนของหลักสูตร	ของวิชา	ของบุคลากร	เราต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ	
มีประสิทธิภาพกว่านี้	ผมว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะ	ศิริราชกับ
รามาธบิดนีีย่ิ่งใหญ่มาก	ถ้ารวมพลงัศิรริาชและรามาธิบดไีด้	จะไมม่มีหาวทิยาลยัไหน	
ในประเทศไทยสู้ได้เลย	ที่พูดผมไม่ได้ให้คำาใบ้นะ	ท่านก็คงรู้อยู่ในใจอยู่แล้ว	แต่ผม	
เป็นคนนอก	ผมมองดูว่า	2	แห่งนี้ยิ่งใหญ่มาก	ผมทราบว่ามหาวิทยาลัยมหิดล	
ทา่นอธกิารบดไีดต้ัง้บรษิทั	M	Venturer	ขึน้มา	เปน็องคก์รทีจ่ะไปร่วมลงทนุ	พวกทา่น	
ลองคิดดูสิว่าถ้าศิริราชกับรามาธิบดีสามารถมาร่วมกันแล้ว	ดูสิว่า	ยา	อุปกรณ์ทาง	
การแพทย	์เภสชั	อะไรทัง้หลาย	อะไรทีเ่ราผลติใหค้นไข้ได้	ทีค่ณุภาพด	ีปลอดภัย	และ	
เราขายกนัเองในมหาวทิยาลยั	ยงัไมต่อ้งไปขายชาวบา้นร้านตลาดทีไ่หนเลย	แลว้เรา	
ก็จับมือกับบริษัทเอกชน	ซึ่งท่านก็จับมืออยู่แล้ว	อันนี้เป็นหนทางที่จะทำาให้	
มหาวิทยาลัยมหิดลมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย	เพราะฉะนั้นเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งคน	ทั้งเงิน	
ท้ังสถานที	่ทัง้อปุกรณ์	อนันีส้ำาคญัมาก	สิง่ทีม่หาวทิยาลยัควรจะเริม่ทำาในเรือ่ง	Climate	
และ	Sustainability	คอื	รว่มกนัทำา	Carbon	Neutrality	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่เขากเ็ริม่
ทำากันแล้ว	เขาซื้อขายคาร์บอนกันระหว่างคณะต่างๆ	คณะไหนใช้ไฟมาก	คณะไหน	
ใช้ไฟน้อย	ตรงส่วนไหนมีต้นไม้จำานวนมาก	มหาวิทยาลัยไหนมีหลายวิทยาเขต	
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เทรดคาร์บอนกันระหว่างวิทยาเขตได้หรือไม่	แล้วถ้าท่านทำาอะไรระหว่างคณะ		
วิทยาเขตต่างๆ	ในมหาวิทยาลัยแล้ว	ท่านทำาระหว่างมหาวิทยาลัยได้หรือไม่		
แล้วสิ่งท่ีทำาจะเดินไปสู่ชุมชน	ไม่ใช่ว่าเราไปบอกให้ชุมชนเขาทำา	แล้วพวกเราไม่ทำา	
อะไรเลย	ต่างคนต่างใช้พลังงาน	เข้าไปมี	Police	Boundary	การทำางานเป็น	Silo	
แบ่งคณะ	แบ่งวิทยาเขต	แบ่งมหาวิทยาลัยซึ่งกันและกัน	ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่	
ต้องร่วมมือกันแล้ว	เม่ือกี้พูดถึงเครดิตแบงก์ในมหาวิทยาลัย	นักเรียน	นักศึกษา	
เรยีนแลว้ก็เอาหนว่ยกิตใส่เครดติไวแ้ลว้ไปทำางานตอ่	ผมทราบวา่ทีป่ระชมุอธกิารบด	ี
แห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	ร่วมกันหารือเรื่องนี้อยู่	ผมสนับสนุนเป็นอย่างย่ิง	จะมี		
National	Credit	Bank	ได้หรือไม่	คนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล	1	ปี	เก็บเครดิต	
ใส่ไว้ใน	National	Credit	Bank	ตอ่ไปกอ็ยากจะไปเรียนทีจ่ฬุาฯ	ป	ี2	เขากเ็อาเครดติแบงกน้ี์	
มาเทียบไปเรียนที่จุฬาฯ	แล้วเขาจะกลับมาเรียนให้มหิดลต่อ	แล้วก็จะไปเรียนที่
เชียงใหม่	หรือจะไปท่ีไหนก็แล้วแต่เขา	หรือเขาไม่กลับมาเรียนเลย	เขาเก็บไว้ได้กี่ปี
ที่จะไม่	Expired	นี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีเครดิตแบงก์อยู่แล้ว	แต่จะทำาเป็น	National	
Credit	Bank	ได้หรือไม่

มหาวิทยาลัยไทยต้องมีแผนยุทธศาสตร์  มีแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และต้องมีแผนปฏิบัติงาน (action plan)	สิ่งที่จีนเก่งกว่าอเมริกา	
คอืจนีมยีทุธศาสตร	์มนีโยบาย	แลว้ก็มแีผนปฏบิตังิาน	และทีส่ำคัญทีสุ่ดคอืมีสตางค์		
อเมริกามักจะมียุทธศาสตร์กับนโยบาย	แต่ไม่มีแผนปฏิบัติงาน	ขอให้ประเทศไทย	
ไปร่วม	 Indo-Pacific	Economic	Framework	และตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้		
แล้วสตางค์ท่านน่ะอยู่ข้างในมีหรือเปล่าก็ไม่รู้	ผู้บริหารที่ทันโลกนี้ต้องมีการสื่อสาร	
กับทุก	Level	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	Mid-Level	Communication	เพื่อให้เราเดินผ่าน		
VUCA	World	กับ	BANI	World	ไปได้พร้อมกัน	เพราะหากท่านไม่มี	Mid-Level		
Communication	แล้ว	ท่านจะไม่มี	Shared	Vision	ถ้าไม่มี	Shared	Vision	ก็จะไม่มี		
Shared	Responsibility	ประชาคมของมหาวทิยาลยัก็จะไม่เกดิ	Sense	of	Ownership		
อธกิารบดกีเ็ดนิไปคนเดยีว	Collective	Leadership	กไ็มเ่กดิ	คณบดบีางคนยงัไมเ่หน็เลย	
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ไม่ได้เดินไปด้วยกัน	เพราะเราไม่ได้สื่อสารกับเขา	ตอนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ	
ผมออกนโยบายไปหลายอย่างในช่วง	4	ปีนั้น	ผมเจอข้าราชการเข้าใหม่เดินสวนกัน		
ถามเขาว่า	คณุรูไ้หมเมือ่วนักอ่นผมพดูเรือ่งอะไร	ถา้เขาบอกว่าไมท่ราบครบั	ไมท่ราบคะ่	
ผมผิดแล้ว	ที่ยังไม่สามารถสื่อสาร	Mid-Level	หรือ	Low-Level	Communication	ได้	

ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำาความเปลี่ยนแปลงในสถัานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
ท่านไม่ใช่ผู้นำาอย่างเดียว	ท่านต้องเป็นผู้นำาความเปลี่ยนแปลง และเป็นความ
เปลี่ยนแปลงในสถัานการณ์ที่เปล่ียนไป ท่านต้องมี	Growth	mindset	เป็นการ	
Learn	it	all	ไม่ใช่	Know	it	all	ต้องเรียนรู้ทุกอย่าง	ไม่ใช่รู้แล้ว	ไม่ใช่เรื่อง	AI	บอกฉัน
รู้แล้ว	Mindset	เรื่อง	Green	Economy	บอกไม่เอา	เป็นวาทกรรม	เรื่อง	Tourism,	
Green	for	Growth	เพราะฉะนั้นทัศนคติเป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนยากที่สุด	อเมริกาทำาการ
ศึกษามาเขาบอกว่ากลุ่มคนที่เปลี่ยน	Mindset	ยากที่สุดคือ	อาจารย์	ซึ่งประเทศไทย
มีครู	อาจารย์	รวมกันทั้งหมดล้านคน	แล้วเขาบอกว่าคนกลุ่มที่	2	ที่ต้องเป็นนักเรียน
คือข้าราชการ	ผมเห็น	2	กลุ่มคนในประเทศไทยแล้วผมก็ค่อนข้างเครียดพอสมควร
เขาบอกเป็นกลุ่มท่ีต้องเป็นนักเรียน	และเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมเป็นนักเรียนมากที่สุด	
คืออาจารย์	ผมจบ	Harvard	มา	 เป็นคนไทยคนแรกที่จบนิติศาสตร์มาต้ังแต่		
30-40	ปีที่แล้ว	ใครมาบอกที่ผมสอนอยู่นี้ล้าสมัยโกรธกันตาย	แต่ถ้าทุกคนคิด	
อย่างผมแบบนั้น	โลกก็ไม่เจริญ	มหาวิทยาลัยก็พัฒนาไม่ได้	การศึกษาก็พัฒนาไม่ได้		
เพราะฉะนั้น	Growth	mindset	เป็นเรื่องสำาคัญ	

ผมชอบคำาคำาหนึ่งที่คนเขาพูด	ไปยืมเขามา	เขาบอกว่า	“Ego is enemy 
of good leadership” เขาบอกอัตตาเป็นศัตรูตัวสำาคัญของการเป็นผู้นำาท่ีดี  
ผู้นำาที่แท้จริงไม่ใช่เป็นคนที่นำาอย่างเดียว แต่ผู้นำาที่ดีจะต้องเป็นคนท่ีสร้าง 
ผู้นำารุ่นต่อไปให้ได้ ในหลายมหาวิทยาลัยแทนที่ผู้นำาจะสร้างผู้นำาคนต่อไป	
กลับพยายามเอามือและอวัยวะอื่นของร่างกายกีดกันไม่ให้คนอื่นมาเป็นผู้นำา
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Professor	Emma	McCoy	จาก	The	London	School	of	Economics	
ท่านอา้งคำาพดูของนกัเขยีนชือ่ดงั	Isaac	Asimov	วา่	สิง่ทีเ่ศรา้คอืวิทยาศาสตร์สามารถ	
เก็บเกี่ยวความรู้ได้เร็วกว่าที่สังคมเก็บเก่ียวปัญญา	นี่พูดถึง	AI	ที่ผมพูดตอนต้น	
อย่ากลัว	AI	ทำางานร่วมกับ	AI	พยายามผลิตคนที่	AI	ทำางานไม่ได้	นั่นคือปัญญา	
“The	saddest	aspect	of	 life	 is	Science	gathers	knowledge	 faster	 than	
society	gathers	wisdom”	Wisdom	ตามไม่ทัน	Science	อันนีค้อืปญัหาและเปน็สิง่ท่ี	
มหาวิทยาลัยต้องเข้ามาช่วย	

ผู้นำาต้องเป็นคนที่ทำาความไม่พร้อมให้เป็นความพร้อม	ผมชอบ	
คุณจูนท่ี	WHA	พูดมาก	คุณจูนบอกว่าถ้าถามลูกน้องบอกเรื่องนี้พร้อมไหม	
ลกูนอ้งบอกไมพ่รอ้ม	คณุจนูบอกไม่พรอ้มแลว้ตอ้งทำาเลย	เพราะถา้เผือ่วา่เราพร้อม	
แปลว่าคู่แข่งเขาทำาหมดแล้ว	แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องตามมาด้วยคือ	ผู้นำาต้อง 
กล้ายกเลิก Initiative ของตัวเองท่ีพิสูจน์แล้วว่าองค์กรไม่พร้อม	สิ่งที่เกิดขึ้น	
คือผู้นำาในมหาวิทยาลัย	ในคณะ	ผู้นำาในองค์กรทั้งหลาย	ส่วนใหญ่คิดอะไรแล้ว	
ทำาไม่สำาเร็จ	ไม่พร้อม	ก็จะต้องตะบี้ตะบันทำามันต่อไปเรื่อยๆ	เพราะมันมี	Ego	ว่า	
เป็นของฉัน	เราต้องกล้าที่จะยกเลิกให้ได้	

Intergenerational	Gap	ผูบ้รหิารทีท่นัโลกตอ้งมคีวามเขา้ใจความแตกตา่ง	
ระหว่างวัย	ต้องเข้าใจ	Intergenerational	Literacy	ไม่ใช่แค่	Linguistic	ไม่ใช่	Financial		
แต่โดยเฉพาะประเทศไทยต้องมี	 Intergenerational	Literacy	มันถึงจะนำาไปสู่		
Intergenerational	Accord	ได	้และผูบ้ริหารที่ทนัโลกต้องมองวา่ทกุปญัหามทีางออก	
ไม่ใช่ทุกทางออกมีปัญหา	ท่านต้องเป็น	Be	part	of	the	solution,	not	part	of	the	
problem.
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ก็ขอจบด้วยคำาพูดของ	3	ท่าน	ที่เป็นคนที่ผมคิดว่าให้อะไรเราคิด	
พอสมควร	ท่านแรก	ท่านมหาตมคานธี	ท่านกล่าวว่า	“We must become the  
change we want to see” เราต้องเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็น	
ไม่อย่างนั้นคนส่วนใหญ่จะบอกว่า	นี่	อาจารย์สุรเกียรติ์บอกว่า	 โลกเปลี่ยน	
สังคมเปลี่ยน	ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยน	นั่นเปลี่ยน	เพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยน	แต่ผม
ไม่เปลี่ยนนะ	ฝรั่งเขาบอกว่า	The	best	sacrifice	is	those	of	others	การเสียสละ	
ที่ดีที่สุดคือการที่คนอื่นเสียสละ	ซึ่งแบบนี้ไม่ได้	อันนี้ไม่ใช่ผู้นำา
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ท่านที่สอง	Barack	Obama	ท่านบอกว่า	“We are the ones we have 
been waiting for. We are the change that we seek.” บอกว่า	เราเองนั่นแหละ
คือความเปลี่ยนแปลงที่เราโหยหา

ท่านที่สาม	Mother	Teresa	ท่านสรุป	“I can do things you cannot, 
you can do things I cannot; together we can do great things” ฉันสามารถั
ทำาในส่ิงที่คุณทำาไม่ได้ คุณก็สามารถัทำาส่ิงที่ฉันทำาไม่ได้ และเมื่อเรารวมกัน 
เราจะทำาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ไม่มีใครเก่งที่สุด	Mindset	คือ	Learn	it	all	เรียนไปหมด		
ไม่ใช่ว่า	know	it	all	เพราะฉะนั้นเราก็ไม่เก่งที่สุด	เขาก็ไม่เก่งที่สุด	ผู้บริหารที่ทันโลก	
คือผู้บริหารที่	Bring	 the	best	ของทุกคนขึ้นมา	และมีความกล้าที่จะปรับปรุง	
ปรับตัวมหาวิทยาลัย	
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ก่อนจบผมอยากจะบอกว่า	ในเรื่องของการปรับตัวของอุดมศึกษานั้น	
เราก็ตอ้งมคีวามเขา้ใจวา่โลกเปล่ียนอยา่งไร	เราคงตอ้งมีความเข้าใจ	และมคีวามกลา้	
ท่ีจะเปลี่ยน	แล้วต้องสร้าง	Collective	Leadership	ให้ได้	ให้ร่วมกันเดินไปข้างหน้า		
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง	เพื่อประเทศชาติของเรา	ขอบพระคุณครับ
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ภาคผนวก
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ความเป็นมาในการจัดแสดง
ปาฐกถาเกียรติยศฯ เนื่องในวันพระราชทานนาม 
“มหาวิทยาลัยมหิดล”

“มหิดล”	เป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	
พระบรมราชชนก	ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง	โดยเฉพาะ	
การแพทย์และการสาธารณสุข	ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย	์
แผนปจัจบุนัของไทย	และพระบดิาแหง่การสาธารณสขุไทย	พระบาทสมเดจ็พระบรม
ชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ได้ทรงพระกรุณา	
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม	“มหิดล”	ให้เปน็นามของมหาวทิยาลยั		
ทีไ่ดต้ราพระราชบญัญตัมิผีลใชอ้ยา่งเปน็ทางการ	เมือ่วนัที	่2	มนีาคม	2512	ซึง่นบัวา่	
เปน็วันเริม่ตน้ของการใชช่ื้อมหาวทิยาลยัมหดิล	นบัจากวาระน้ันจนถงึวนัที	่2	มนีาคม		
2567	ซึ่งเวียนมาบรรจบครบ	55	ปี	ที่ได้รับพระราชทานนามให้เป็น	“มหาวิทยาลัย	
มหิดล”	การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณครั้งน้ี	 ยังความปีติยินดีเป็น	
อย่างยิ่งให้แก่บรรดาอาจารย์	นักศึกษา	และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	ตลอดจนศิษย์เก่า
และนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล

นับตั้งแต่	พ.ศ.	2543	จนถึงปี	พ.ศ.	2567	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล		
ได้มดีำารใิห้มีการจัดปาฐกถาเกียรตยิศฯ	เนื่องในวนัพระราชทานนาม	“มหาวทิยาลยั	
มหิดล”	ติดต่อกันมาทุกปี	โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ	มาแสดงปาฐกถา
ในหัวข้อต่อไปนี้
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พ.ศ.	2543		 ปาฐกถาเกียรติยศ
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	1
	 โดย	 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	นายแพทย์ประดิษฐ์	เจริญไทยทวี

พ.ศ.	2544	 ปาฐกถาเกียรติยศ
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	1
	 โดย	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ	วะสี

พ.ศ.	2545	 ปาฐกถาเกียรติยศ
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	2	
	 เรื่อง	“สุขภูาพสังคม”
	 โดย	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ	วะสี

พ.ศ.	2546	 ปาฐกถาเกียรติยศ
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	2
	 เรื่อง	“พระพุทธศาสนากับการเติมปัญญาให้สังคม”
	 โดย	 พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต	ป.ธ.9)
	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.	2547		 ปาฐกถาเกียรติยศ
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	3
	 เรื่อง	“เศรษฐกิจการเงินโลกกับการปรับตัวของอุดมศึกษาไทย”
	 โดย	 ดร.โอฬาร	ไชยประวัติ
	 	 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
	 	 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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พ.ศ.	2548		 ปาฐกถาเกียรติยศ
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	3
	 เรื่อง	“โครงการพัฒนาดอยตุง”
	 โดย		หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา	ดิศกุล
	 	 เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ.	2549	 ปาฐกถาเกียรติยศ
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	4
	 เรื่อง	“การปฏิรูปการเมืองกับสภูาพสังคมไทย”
	 โดย		ศาสตราจารย์	ดร.อมร	จันทรสมบูรณ์	
	 	 ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย		
	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

พ.ศ.	2550		 ปาฐกถาเกียรติยศ
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	4
	 เรื่อง	“สหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภูาพบัณฑิต”
	 โดย		ศาสตราจารย์	ดร.วิจิตร	ศรีสอ้าน
	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.	2551	 ปาฐกถาเกียรติยศ
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	5	
	 เรื่อง	“ประสบการณก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัออกนอกระบบเปน็ 

 มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ”
	 โดย		ดร.กฤษณพงศ์	กีรติกร	
	 	 ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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พ.ศ.	2552		 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	5
	 เรื่อง	“ความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์ไทย”
	 โดย 	ศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนา	นาควัชระ
	 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.	2553	 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	6
	 เรื่อง “Current Global Health Issues”
	 โดย	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์	ดร.ไกรสิทธิ์	ตันติศิรินทร์	
	 	 ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พ.ศ.	2554	 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	6
	 เรื่อง	“การสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้กช่มุชน โดยการปฏวิตักิารศึกษา 

 และพัฒนาชนบท”
	 โดย	 คุณมีชัย	วีระไวทยะ
	 	 นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

พ.ศ.	2555	 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	7
	 เรื่อง	“แนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน”
	 โดย	 ดร.ไพรินทร์	ชูโชติถาวร
	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)
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พ.ศ.	2556	 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	7
	 เรื่อง	“การพัฒนาประเทศไทยเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคม 

 อาเซียน (AEC)”
	 โดย	 คุณกานต์	ตระกูลฮุน
	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)

พ.ศ.	2557	 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	8
	 เรื่อง	“ประเทศไทยบนเส้นทางเปลี่ยนผ่าน”
	 โดย	 ดร.สมคิด	จาตุศรีพิทักษ์

พ.ศ.	2558	 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	8
	 เรื่อง	“มหาวิทยาลัยมหิดลกับความท้าทายในอนาคต”
	 โดย	 ดร.จิรายุ	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา
	 	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	
	 	 และรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	
	 	 ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	และ	

	 รองเลขาธิการสำานักพระราชวัง
	 	 รองประธานมูลนิธิมั่นพัฒนา	และประธานคณะอนุกรรมการ	

	 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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พ.ศ.	2559		 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	9
	 เรื่อง	“มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21”
	 โดย	 ดร.ศุภชัย	พานิชภักดิ์	
	 	 กรรมการบริหารการทูตวัฒนธรรม	กรุงเบอร์ลิน	
	 	 และผู้เชี่ยวชาญระดับสูง	สำานักเลขาธิการใหญ่
	 	 องค์การสหประชาชาติ
	 	 อดีตรองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

พ.ศ.	2560	 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	9
	 เรื่อง	“การแพทย์และสาธารณสุข 4.0”
	 โดย	 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	นายแพทย์ปิยะสกล	สกลสัตยาทร
	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.	2561	 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	10
	 เรื่อง	“พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา”
	 โดย	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย
	 	 อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล	

พ.ศ.	2562	 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	10
	 เรื่อง	“มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต”
	 โดย	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์วิจารณ์	พานิช
	 	 อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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พ.ศ.	2563	 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	11
	 เรื่อง	“การปรับตัวของมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบโจทย์
  การเปล่ียนแปลงในยุค Disruption”
		 โดย	 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	นายแพทย์อุดม	คชินทร
	 	 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.	2564	 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	11
	 เรื่อง	“ปฏิรูปอย่างไรให้ไทยวัฒนา”
	 โดย	 ดร.วิรไท	สันติประภพ
	 	 อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ.	2565	 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	12
	 เรื่อง	“การปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย :
  ไม่มีวันหยุดยั้ง”
	 โดย	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	
	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย
	 	 และนวัตกรรม
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พ.ศ.	2566	 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	12
	 เรื่อง	“การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ในภูาวะความไม่ยั่งยืน 

 ของการพัฒนา”
	 โดย	 คุณวีระศักดิ์	โควสุรัตน์
	 	 สมาชิกวุฒิสภา
	 	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พ.ศ.	2567	 ปาฐกถาเกียรติยศ	
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	13
	 เรื่อง	“รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สู่การปรับตัวของ 

 อุดมศึกษาไทย”
	 โดย	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.สุรเกียรติ์	เสถียรไทย
	 	 อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
	 	 การต่างประเทศ
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ประวัติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์

62



ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	เป็นบุตรคนที่	4	ของ	
พระยาประชากจิกรจักร	(ชุบ	โอสถานนท)์	และคณุหญงินิล	ประชากิจกรจักร	เกิดเมือ่	
วันที่	5	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2451	ณ	บ้านถนนบำารุงเมือง	ริมคลองผดุงกรุงเกษม	
มีพี่น้องร่วมบิดามารดา	ซึ่งปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว	ดังนี้	

1.	 พันตรี	วิลาส	โอสถานนท์		 6.	 นายทวีลาภ	โอสถานนท์
2.	 นางระยับ	สุพล		 7.	 นางชำานัญ	สุขุม
3.	 เด็กชายศิริ	โอสถานนท์		 8.	 นายชาลี	โอสถานนท์
4.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์
5.	 นายปชา	โอสถานนท์	 9.	 นางอินทิรา	นาคะเสถียร

สมรสกับนางสาวดุษฎี	 ปันยารชุน	ธิดาพระยาปรีชานุสาสน์	 (เสริญ	
ปันยารชุน)	และคุณหญิงปฤกษ์	ปรีชานุสาสน์	 เมื่อวันที่	 29	ธันวาคม	2484	
มีบุตรธิดา	2	คน	ได้แก่

1.	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์รพินทร์	โอสถานนท์	
2.	 นางทพิสดุา	สวุรรณรกัษ์	สมรสกบัรองศาสตราจารย	์นายแพทยจิ์นดา	

สุวรรณรักษ์	มีธิดา	1	คน	คือ	นางสาวไรรัตน์	สุวรรณรักษ์
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ผู้ท่ีได้รู้จักกับศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	เรียกท่าน
สั้นๆ	ว่า	“คุณหมอชัช”

ปี	พ.ศ.	2474		สำาเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	

ปี	พ.ศ.	2476		บรรจุเป็นอาจารย์ในแผนกสูติ-นรีเวชวิทยา	โรงพยาบาลศิริราช	

ปี	พ.ศ.	2478		ได้ทุนอเล็กซานเดอร์	ฟอน	ฮุมโบลด์	ไปศึกษาเพ่ือทำาปริญญาเอก		
(Dr.Med)	ณ	ประเทศเยอรมนี	 พร้อมกับได้ รับทุน	 “สมเด็จ	
พระราชบิดา”	ศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	ภายใต้	Prof.Schoeder	และ	
Prof.Robert	Kessler	และทำาวิทยานิพนธ์เรื่อง	Cystic	Glandula		
Hyperplasia	of	Endometrium	หลังจากสำาเร็จปริญญาเอกแล้ว		
ยังได้ไปศึกษาวิชาโรคเมืองร้อนเพิ่มเติมท่ีมหาวิทยาลัย	Hamburg		
และได้ประกาศนียบัตรวิชาโรคเมืองร้อน	(DTM)

ป	ีพ.ศ.	2481		เดินทางกลับประเทศไทยและทำางานท่ีโรงพยาบาลศิริราชเช่นเดิม	
เมื่อกลับมาทำางานที่แผนกสูติ-นรีวิทยา	ที่ศิริราช	ศาสตราจารย์	
นายแพทย์ประจักษ์	ทองประเสริฐ	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช
ขณะน้ัน	ได้ขอให้คุณหมอชัชรับตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการ	เมื่อ
คุณหมอประจักษ์ลาออกในปี	พ.ศ.	2491	คุณหมอชัชได้รับเลือก	
เอกฉันท์ให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช	ตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมา	คุณหมอชัชจึงเป็นคลินิเชี่ยน	อาจารย์	และ	
นักบริหารพร้อมกันไป	ท่านดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาล	
ศิริราชจนถึงปี	พ.ศ.	2501	เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช	
พยาบาล	ระหว่างปี	พ.ศ.	2501-2506	ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร	์ระหว่างปี	พ.ศ.	2507-2512	ดำารงตำาแหนง่	
อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล	ระหว่างปี	พ.ศ.	2512	-	
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2514	เป็นผู้เดียวที่เป็นทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และมหาวิทยาลัยมหิดล	และยังรับตำาแหน่งรักษาการคณบดี	
คณะสงัคมศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	ระหว่างปี	พ.ศ.	2514	-	2522

ปี	พ.ศ.	2493		เมื่อศิริราชก่อตั้งมาครบ	60	 ปี	 ในฐานะเป็นผู้อำานวยการได้	
จัดงานใหญ่	 ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระบรม	
ชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนน	ี
พันปีหลวง	 เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์	
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก		
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย	หรือที่วงการแพทย์	
เรียกว่า	“สมเด็จพระราชบิดา”	ณ	ศูนย์กลาง	คณะแพทยศาสตร์	
ศิริราชพยาบาล	ผลการจัดงานในครั้งนั้น	ศาสตราจารย์	นายแพทย์
กษาน	จาติกวนิช	 ได้เขียนไว้ในหนังสือเจ็ดรอบนักษัตร	ชัชวาล		
โอสถานนท์	ว่าก่อให้เกิดผลสำาเร็จตามมาอีก	2	ประการคือ	

	 	 1.	สร้างหอประชุมราชแพทยาลัย
	 	 2.	สร้างเขื่อนคอนกรีตริมแม่น้ำาเจ้าพระยา

ปี	พ.ศ.	2505		เมื่อศิริราชก่อตั้งมาครบ	72	ปี	 คุณหมอชัชเป็นแม่งานใหญ่	
อีกครั้งหนึ่ง	การจัดงานครั้งนี้ก่อให้เกิดตึก	72	ปีศิริราช	ซึ่งเป็น	
อาคาร	12	ชั้น	ตั้งอยู่ใจกลางโรงพยาบาลศิริราช	เบื้องหลังพระบรม	
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก	

ป	ีพ.ศ.	2512		ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามใหม่	 ให้แก่มหาวิทยาลัย	
แพทยศาสตร์	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพล	
อดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	พระราชทานนามวา่	“มหาวทิยาลยั 
มหิดล”	ยังความภาคภูมิใจและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อคุณหมอชัชมิรู้คลาย
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นอกจากน้ันได้ร่วมกราบบังคมทูลขอพระกรุณาจากสมเด็จพระ	
ศรีนครินทราบรมราชชนนี	ทรงช่วยเจรจาซ้ือที่ดิน	1,200	ไร่	ซึ่งเป็นที่ดินของ	
สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	ในราคาท่ีถูกมาก	ใช้เป็นท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย	
มหิดล	วิทยาเขตศาลายาในปัจจุบัน

ในข้ันแรกที่พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น	คุณหมอชัชเล่าว่า	
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	
ทรงติงมาว่ามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ยังไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์พร้อมสาขา
วิชา	ดังนั้นในสมัยที่คุณหมอชัชเป็นอธิการบดี	จึงได้มีการจัดต้ังคณะสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์	และศึกษาศาสตร์ขึ้น	และเม่ือได้ก่อตั้งแล้วคุณหมอชัชก็ยังได้ดำารง
ตำาแหน่งรักษาการคณบดีของคณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	อีกเกือบ	10	ปี	
จนกว่าจะได้เลือกคณบดีคนใหม่ขึ้นมาแทน

หลังจากได้พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว	พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ได้เสด็จมา	
ทรงดนตรีที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราช	และรับสั่งตอนหนึ่งกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลว่า	“เราเป็นลูกพ่อเดียวกันแล้วนะ”	ยังความปลาบปลื้มและ
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่คุณหมอชัชและผู้เข้าเฝ้าทูลละออง	
ธุลีพระบาทโดยทั่วหน้ากัน

งานอื่นๆ	นอกมหาวิทยาลัยยังมีอีกหลายอย่าง	 เช่น	เป็นกรรมการ	
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เป็นกรรมการฝ่ายการแพทย์ของมูลนิธิ	
อานนัทมหดิล	กรรมการสภาวจิยัแหง่ชาต	ิกรรมการพลงังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิเปน็ตน้	

คุณหมอชัช	มีความจงรักภักดีในสมเด็จพระราชบิดาอย่างลึกซึ้ง	เคยเล่า	
ให้ลูกหลานฟังว่า	 เมื่อเรียนแพทย์ปีที่	 1	ที่ศิริราช	 เรียนหนังสือดีได้ขอเข้าเฝ้า	
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สมเด็จพระราชบิดา	กราบบังคมทูลเพื่อขอทุนศึกษาแพทย์ต่างประเทศ	สมเด็จ	
พระราชบิดาโปรดให้มหาดเล็กนำากระดาษดินสอมาทรงคิดเลขค่าใช้จ่ายในการเรียนให้ดู	
และทรงแสดงให้เห็นว่าการจะไปเรียนต่างประเทศนั้นต้องใช้เวลาอีก	8	ปี	ค่าใช้จ่าย
สิ้นเปลืองมาก	ขณะนี้เรียนที่ศิริราชก็ดีแล้ว	อีก	3	ปีก็จะเรียนจบ	จึงขอให้เรียนต่อไป	
เมื่อเรียนจบแล้วจะไปเรียนที่ไหนจะให้การสนับสนุน	แต่จะต้องกลับมาทำางาน	
ท่ีศิริราช	เพราะศิริราชยังต้องการคนอีกมาก	แต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือน	สมเด็จ	
พระราชบดิากส็ิน้พระชนม์	ยงัความเศรา้สลดใจแกค่ณุหมอชชัเปน็อยา่งยิง่	คณุหมอชัช	
คิดว่าจะสนองพระเดชพระคุณครั้งสุดท้ายได้อย่างไร	ขณะนั้นผู้ที่มีโอกาสเข้าร่วมใน
ขบวนอัญเชิญพานเครื่องราชอิสริยยศของสมเด็จพระราชบิดา	จากพระบรมมหา	
ราชวังไปยังพระเมรุ	ต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่	4	แต่คุณหมอชัชก็ได้ขอร้องกับ
อาจารย์และได้เข้าร่วมในขบวนในที่สุด	คุณหมอชัชได้ของที่ระลึกพระราชทานคือ
ดินสอเหน็บกระเป๋ายี่ห้อ	Parker	ลงยาส่วนบน	ส่วนล่างเป็นทอง	ตอนบนโดยรอบ	
จารึกว่า	พ.ศ.	2472	ซึ่งคุณหมอชัชได้เก็บสมบัติชิ้นนี้ไว้ตราบเท่าชีวิตหาไม่		
คณุหมอชชัเคยกลา่วหลายคร้ังในหลายวาระว่า	การท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล	ในสมัยที่ท่านเป็น	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	และการท่ีท่านได้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	
เป็นสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจมาก	และเป็นเกียรติที่จะต้องเทิดทูนพระนามมหิดลอย่าง	
เต็มสติกำาลัง	ในชีวิตการเป็นแพทย์และการกระทำาใดๆ	ก็ดี	คุณหมอชัชจะเทิดทูน	
ยึดถือสมเด็จพระราชบิดาเป็นแบบอย่างมั่นคงเสมอมา

คุณหมอชัชมีสุขภาพดีพอสมควรมาโดยตลอด	ไม่มีอาการหลงและมี
ความหว่งใยคนรอบขา้งเสมอ	จนบ้ันปลายของชวิีต	คณุหมอชชัเริม่ปว่ยเปน็โรคมะเรง็
ท่ีปอดเมื่อประมาณ	พ.ศ.	2539	แต่ก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรง	ไม่มีอาการของมะเร็ง	
ในช่วง	3	เดือนสุดท้ายเริ่มมีอาการไอและอ่อนเพลีย	ในวันพุธที่	24	พฤศจิกายน		
พ.ศ.	 2542	 เข้ารักษาตัว	ณ	ศูนย์การแพทย์สิริ กิ ต์ิ	 โรงพยาบาลรามาธิบดี		
และถงึแกก่รรมอยา่งสงบในวันศกุรท์ี	่3	ธนัวาคม	พ.ศ.	2542	เวลา	7	นาฬิกา	52	นาท	ี
สิริรวมอายุได้	91	ปี	8	เดือน	27	วัน
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